
 

 

 
ชุดที่ 39 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 39)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. A : Wow! You sang that song very 
beautifully! 

 B : ........................................ 
 1) You’re welcome. 
 2) Sorry. 
 3) That’s good. 
 4) Thank you very much. 
 
 
 



 

 

2. Eddy is a tennis player. He ................... 
tennis since he was six. 

 1) plays  
 2) played 
 3) has played 
 4) is playing  
 
3. Nobody can do this exercise because it 

is .................... difficult. 
 1) more 
 2) too 
 3) much 
 4) not 
 
4. I’m hungry. I need ................... to eat. 
 1) each thing 
 2) something 
 3) everything 
 4) nothing 
 
 
 



 

 

5. Two kilometres .................... a long way 
for .................... to walk. 

 1) is / me 
 2) is / I 
 3) are / me 
 4) are / I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 39)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) Thank you very much. 
   เอ : วาว! คุณรองเพลงเพลงนั้นไดเพราะมากๆ เลย 
   บี : ขอบคุณมากคะ/ครับ 
   Thank you very much. = ขอบคุณมากคะ/ครับ 
   มักกลาวขอบคุณ เมื่อไดรับคําชมเชยจากผูอื่น 
  1) You’re welcome. = ดวยความยินดี 
  2) Sorry. = ขอโทษ (ยอมาจากประโยค I’m sorry.)  
  3) That’s good. = ดีเลย  
 
2. เฉลย 3) has played 
   เอ็ดดี้เปนนักเทนนิส เขาเลนเทนนิสต้ังแตอายุ 6 ป 
   has played = เลน 
   since แปลวา ต้ังแต ใชแสดงจุดเริ่มตนของเวลาที่กระทํากริยาหรือเกิดเหตุการณหนึ่ง พบไดบอยใน

ประโยคที่ใช Present Perfect Tense เพ่ือส่ือวายังทําหรือเปนเชนนั้นอยูจนถึงปจจุบัน โครงสรางประโยคบอกเลา 
คือ Subject + has/have + V3 ประธานของประโยคหลังในโจทยขอนี้ คือ He เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษท่ี 3 
นํามาแทนที่ Eddy ซ่ึงเปนผูชายหนึ่งคนท่ีเปนประธานของประโยคแรก รูปของ Verb to have ท่ีใชไดจึงเปน has 
และรูปกริยาชองท่ี 3 ของ play คือ played ตัวเลือก 3) จึงถูกตอง 

  1) เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense  
  2) เปนรูปกริยาท่ีใชใน Past Simple Tense  
  4) เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Continuous Tense  
 
3. เฉลย 2) too 
   ไมมีใครทําแบบฝกหัดนี้ได เพราะมันยากเกินไป 
   too = ... เกินไป 
   too เปนกริยาวิเศษณ (Adverb) ใชวางไวทายประโยคหรือหนาคุณศัพท (Adjective) โดยเมื่อวางไว

ทายประโยค จะแปลวา ดวย, เหมือนกัน, เชนกัน แตถาใช too เปนกริยาวิเศษณ เพ่ือขยายคุณศัพท จะวางไว
หนาคุณศัพท ใหความหมายวา ... เกินไป จึงสอดคลองกับใจความทั้งหมดของประโยค 

  1) more = (มาก)กวา หากตองการใชคํานี้เพ่ือเปรียบเทียบ (Comparison) จะตองวางคํานี้ไวหนา
คุณศัพท โดยตองมีคําวา than ตามหลังคุณศัพท แลวจึงตามดวยนามหรือสรรพนาม 

  3) much = มาก ใชบอกปริมาณของนามนับไมได โดยวางไวหนานาม แตใชขยายคุณศัพทไมได 
  4) not = ไม ชนิดของคํา (Part of speech) เหมาะสม และอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง แตใหความหมาย

ขัดแยงกับบริบท (ขอความแวดลอม) จึงใชในประโยคนี้ไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 2) something 
   ฉันหิว ฉันตองการบางสิ่งบางอยางเพ่ือจะรับประทาน 
   something = บางสิ่งบางอยาง 
   ประโยคหลังของโจทยขอนี้ตองการกรรม ซ่ึงอาจใชนามหรือสรรพนามก็ได หากไมสามารถระบุนามท่ีเปน

ส่ิงของใหชัดเจน หรือไมตองการชี้เฉพาะเจาะจง ก็เลือกใชสรรพนามท่ีไมชี้เฉพาะเจาะจง หรืออนิยมสรรพนาม 
(Indefinite pronoun) ได ซ่ึงอนิยมสรรพนามท่ีเหมาะสมจะใชเปนกรรมของประโยคนี้ คือ something  

  1) each thing = แตละส่ิง, แตละอยาง  
  3) everything = ทุกส่ิง, ทุกอยาง 
  4) nothing = ไมมีสักอยาง, ไมใชสักอยาง 
 
5. เฉลย 1) is / me 
   2 กิโลเมตร เปนระยะทางที่ไกลสําหรับฉันท่ีจะเดิน 
   is = เปน / me = ฉัน 
   ประธานของประโยคนี้เปนคําแสดงระยะทาง ซ่ึงถือเปนนามเอกพจน แมวาจะมีเลขบอกจํานวนท่ีมีคา

มากกวาหนึ่ง และใชหนวยบอกระยะทางเปนรูปพหูพจนก็ตาม จึงตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 
และบุรุษสรรพนาม (Personal pronoun) ท่ีใชตามหลังบุพบท (ในท่ีนี้ คือ for) จะตองอยูในรูปท่ีเปนกรรม 
(Object) ตัวเลือก 1) จึงถูกตอง 

  2) ผิด เพราะ I เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subjective personal pronoun หรือ Subject 
pronoun) ใชตามหลังบุพบทไมได 

  3) ผิด เพราะ are ไมใชรูปของ Verb to be ท่ีใชเพ่ือบอกจํานวนหรือปริมาณจากการชั่ง ตวง วัด (ในท่ีนี้ 
คือ ความยาวที่วัดไดของเสนทาง) 

  4) ผิด เพราะ are ไมใชเพ่ือบอกจํานวนหรือปริมาณจากกการชั่ง ตวง วัด และ I เปนบุรุษสรรพนามรูป
ประธาน ใชตามหลังบุพบทไมได 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 38 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 38)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. A .................... is a person whose ideas or 
plans are not practical. 

 1) planner 
 2) boxer 
 3) dreamer 
 4) customer 
 
2. I don’t .................... onions. 
 1) like 
 2) liking 
 3) likes 
 4) liked 
 
 
 
 



 

 

3. My sister is a teacher. She ................... 
French at school. 

 1) teach 
 2) teaches 
 3) taught 
 4) has taught 
 
4. Bread and butter .................... my favourite 

food. 
 1) are 
 2) is 
 3) do 
 4) does 
 
5. Choose the incorrect part of the sentence 

below.  
 
 What do you listening to the radio in your  
  1) 2) 3) 4) 
 bedroom? 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 38)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) dreamer 
   คนชางฝน คือ บุคคลท่ีความคิดหรือแผนการตางๆ ของเขาไมอาจทําใหเปนจริงได 
   dreamer = คนชางฝน 
   สอดคลองกับนิยามหรือคําจํากัดความ (definition) ท่ีอยูหลังชองวาง 
  1) planner = ผูวางแผน 
  2) boxer = นักมวย 
  4) customer = ลูกคา 
 
2. เฉลย 1) like 
   ฉันไมชอบหอมใหญ 
   like = ชอบ 
   don’t เปนรูปยอของ do not ซ่ึงเปนรูปปฏิเสธของ Verb to do ท่ีใชกับประธานที่เปนพหูพจน 

รวมถึงบุรุษสรรพนาม I, you, we และ they จะเห็นไดวา Verb to do จัดเปนกริยาชวย (Auxiliary verb) 
กริยาท่ีตามมา ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกริยาหลัก (Main verb) ของประโยค จึงตองอยูในรูปเดิม (Infinitive) 

  2) เปนรูปกริยาท่ีใชเพ่ือแสดงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการกระทํา (Continuous หรือ Progressive) 
และจะใชรวมกับ Verb to be 

  3) เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานที่เปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 ในประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense โดย
ไมตองใชกริยาชวย 

  4) เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ใชแสดงวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นในอดีตหรือการกระทํานั้นทําในอดีต และรูปกริยา
ชองท่ี 3 ใชแสดงวาเหตุการณหรือการกระทํานั้นจบสิ้นโดยสมบูรณแลว รวมถึงใชรวมกับ Verb to be ในรูปแบบ
ประโยคที่นําผูไดรับผลจากการกระทํากริยา (ผูถูกกระทํา) มาขึ้นตนประโยค เรียกวา Passive Voice 

 
3. เฉลย 2) teaches 
   พ่ีสาว/นองสาวของฉันเปนครู เธอสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน 
   teaches = สอน 
   ใช Present Simple Tense เพราะกลาวถึงอาชีพท่ีทําเปนประจําในปจจุบัน โดยประธานของประโยค

หลัง คือ She เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษท่ี 3 กริยา teach ซ่ึงลงทายดวย ch จึงตองเติม es ไวดานหลัง 
  1) เปนรูปกริยาท่ีใชในประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense เมื่อประธานเปนพหูพจน รวมถึงเมื่อ

ประธานเปนเอกพจน บุรุษท่ี 1 และบุรุษท่ี 2 
  3) เปนรูปกริยาท่ีใชในประโยคบอกเลาใน Past Simple Tense 
  4) เปนรูปกริยาท่ีใชในประโยคบอกเลาใน Present Perfect Tense เมื่อประธานเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 
ขอสังเกต การเติม s หรือ es ตอทายกริยามีหลักการคลายกับการเปลี่ยนรูปนามเอกพจนใหเปนพหูพจนโดยเติม s หรือ 
es โดยใหสังเกตวาพยัญชนะตัวสุดทายของกริยานั้นเปนพยัญชนะอะไร เปนตนวากริยาท่ีลงทายดวย ch, sh, ss, x, zz 
ใหเติม es สวนกริยาท่ีลงทายดวย e และพยัญชนะอื่นๆ ใหเติม s  
 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 2) is 
   ขนมปงทาเนยเปนอาหารโปรดของฉัน 
   is = เปน 
   ประธานในประโยคนี้ คือ Bread and butter ถือเปนเอกพจน เพราะหมายถึงอาหารที่มีลักษณะที่รวม

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแยกจากกัน จึงจัดเปนนามนับไมได แมวาจะแยกออกดวยสายตาวาเปนของ 2 ชนิด 
คือ ขนมปง (bread) และเนย (butter) ก็ตาม ตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 และตองใช Verb 
to be เพ่ือบอกลักษณะของประธาน รูปของ Verb to be ในตัวเลือก 2) จึงถูกตอง 

  1) ผิด เพราะประธาน Bread and butter จัดวาเปนนามท่ีรวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  3) และ 4) ผิด เพราะ Verb to do ไมใชเพ่ือบอกสภาพและลักษณะของประธาน 
 
5. เฉลย 1) do 
   ตองเปลี่ยน do เปน are 
   เพราะประโยคนี้ใช Present Continuous Tense สังเกตไดจาก listening ซ่ึงเปนกริยา listen ท่ี

เติม ing ตอทาย ดังนั้นจึงตองใช Verb to be ท่ีผัน (เปล่ียนรูป) ตามพจนและบุรุษของประธาน เพ่ือทําหนาท่ี
กริยาชวย ประธานของประโยคนี้ คือ you เปนบุรุษท่ี 2 รูปของ Verb to be ท่ีใชใน Tense ขางตนกับประธาน
บุรุษท่ี 2 ไมวาจะเปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ตาม ตางก็ใชวา are เหมือนกัน 

   What are you listening to the radio in your bedroom? = เธอกําลังฟงอะไรทางวิทยุใน
หองนอนของเธอ 

 
 

 



 

 

ชุดที่ 37 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 37)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Jennet can .................... . 
 1) swim 
 2) swimming 
 3) swims 
 4) swam 
 
2. Would you like .................... ice cream? 
 1) some 
 2) a few 
 3) many 
 4) a lot 
 
 
 
 
 



 

 

3. Mr. Benson is a shepherd. His job 
is .................... of sheep. 

 1) takes care 
 2) taking 
 3) to take care 
 4) to take 
 
4. Who is .................... boy in your class? 
 1) the tallest 
 2) tall 
 3) taller than 
 4) as tall 
 
5. I don’t know the answer. I’m puzzled.  
 Which word has the closest meaning to 

the underlined word in the sentence above?  
 1) confused 
 2) correct 
 3) sick 
 4) truthful 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 37)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) swim 
   เจนเนตรวายนํ้าเปน 
   swim = วายน้ํา 
   can เปนกริยาชวยท่ีจัดอยูในกลุม modal ใชเพ่ือบงบอกความสามารถของประธาน เมื่อใชใน 

Present Simple Tense ไมตองผันตามบุรุษและพจน (จํานวน) ของประธาน กริยาท่ีตามหลัง can จะทําหนาท่ี
เปนกริยาหลักของประโยค โดยจะตองอยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมท่ีไมมี to นําหนา) รูปกริยาใน
ตัวเลือก 1) จึงถูกตอง 

  2) เปนรูปกริยาท่ีใชตามหลัง Verb to be ในกาล (Tense) ท่ีแสดงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการ
กระทํา (Continuous หรือ Progressive) โดยทําหนาท่ีเปนกริยาหลัก สวน Verb to be ทําหนาท่ีเปนกริยาชวย 

  3) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 ท่ีใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense เปนนาม   
นับไดเอกพจน นามนับไมได และบุรุษสรรพนาม He, She, It โดยนํามาใชเปนกริยาหลักของประโยคไดทันที 

  4) เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ใชเปนกริยาหลักในประโยคบอกเลาใน Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงอดีต 
 
2. เฉลย 1) some 
   คุณตองการไอศกรีมบางไหม 
   some = บาง 
   ในประโยคแสดงขอเสนอ (offer) จะใช some กับนามนับไมได แมวาประโยคดังกลาวจะใชโครงสราง

ประโยคคําถามก็ตาม 
  2) a few = เล็กนอย, นิดหนอย, สองสาม ใชกับนามนับได 
  3) many = มาก, หลาย ใชกับนามนับได 
  4) a lot = มาก เปนกริยาวิเศษณ (Adverb) หากตองการใชเพ่ือบอกปริมาณของนาม ไมวาจะเปนนาม

นับไดหรือนามนับไมได ตองใช of ตามหลังเสียกอน แลวตามดวยนาม 
 
3. เฉลย 3) to take care 
   คุณเบนซันเปนคนเล้ียงแกะ งานของเขา คือ ดูแลฝูงแกะ 
   to take care = ดูแล 
   หากตองการใชกริยาตามหลัง Verb to be กริยาคํานั้นจะตองอยูในรูป to-infinitive (กริยารูปเดิมท่ี

มี to นําหนา) 
  1) ผิดหลักไวยากรณ เพราะใชรูปกริยาชองท่ี 1 สําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ตามหลัง Verb to be 

ไมได 
  2) taking = นํา, พา ผิดความหมายและหลักไวยากรณ เพราะ Present Continuous Tense ไมใชเพ่ือ

กลาวถึงหนาท่ีท่ีตองทําในอาชีพ 
  4) to take = นํา, พา ผิดความหมาย เพราะกริยา take เปนสกรรมกริยา หรือกริยาท่ีตองการกรรม 

(Transitive verb) ใชนามหรือสรรพนามตามหลังไดทันที ไมตองใชบุพบทคั่นกลาง 
หมายเหตุ take care เปน phrasal verb (กริยาชนิดหนึ่ง ประกอบดวยกริยาท่ีตามดวยบุพบท) หมายถึง ดูแล ตองใช
รวมกับบุพบท (Preposition) of แลวตามดวยนามหรือสรรพนาม 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 1) the tallest 
   ใครเปนเด็กผูชายท่ี(ตัว)สูงท่ีสุดในชั้นเรียนของคุณ 
   the tallest = (ตัว)สูงท่ีสุด   
   ใชรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด (Superlative adjective) เพ่ือถามถึงคนหรือส่ิงท่ีมีลักษณะตางๆ ท่ีตองการ

อยางโดดเดนและเห็น/รูสึกไดชัดเจน รูปคุณศัพทขั้นสูงสุดทําไดโดยเติม est ตอทายคุณศัพท และเมื่อจะนํามาใช
ในประโยค ตองมี the นําหนารูปคุณศัพทขั้นสูงสุดเสมอ 

  2) ใชกลาวถึงลักษณะตางๆ ของนามตามปกติ หากตองการใชคุณศัพทรูปนี้ จะตองใช Article หรือคํา
กํากับหนานาม (Determiner) อื่นๆ วางไวหนาคุณศัพทอีกทีหนึ่ง 

  3) เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative adjective) เมื่อนํามาใชเปรียบเทียบนามหรือสรรพนามอยางหนึ่ง 
จะตองมีนามหรือสรรพนามอีกอยางนอย 1 คํา ตามหลัง than เสมอ 

  4) ใชเปรียบเทียบในขั้นเทากัน (Positive degree) โดยตองใช as ตามหลังคุณศัพทเพ่ิมอีก 1 คํา 
 
5. เฉลย 1) confused 
   confused = รูสึกสับสน 
   มีความหมายใกลเคียงกับ puzzled ซ่ึงแปลวา งุนงง 
  2) correct = ถูกตอง 
  3) sick = ปวย, ไมสบาย, คล่ืนไส 
  4) truthful = ซ่ือสัตย 
 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 36 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 36)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Adam : How ................... have you 
studied English? 

 Belinda : For three years. 
 1) often 
 2) tall 
 3) far 
 4) long 
 
2. .................... are sleeping under the big 

tree. 
 1) Their 
 2) Them 
 3) Theirs 
 4) They 
 
 



 

 

3. My father .................... back next month. 
 1) comes 
 2) came 
 3) will come  
 4) come 
 
4. I just saw an alien. I’m very frightened! 
 Which word means the same as the 

underlined word? 
 1) happy 
 2) scared 
 3) sad 
 4) excited 
 
5. Choose the incorrect part of the sentence 

below. 
 There are some money in my pocket. 
  1) 2) 3) 4) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 36)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) long 
   แอดัม : คุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษมานานเทาไร 
   เบลินดา : สามปแลว 
   หากใชคุณศัพท (Adjective) ตามหลัง How ท่ีขึ้นตนประโยคคําถาม จะนํามาใชถามเก่ียวกับ

คุณลักษณะของสิ่งตางๆ ได อยางเชน long ในโจทยขอนี้ ซ่ึงโดยปกติจะแปลวา ยาว แตเมื่อนํามาใชประกอบกับ 
How ในประโยคคําถาม จะใชถามระยะเวลาที่เกิดเหตุการณหรือกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง How long มีความหมายวา 
นานเทาไร, นานแคไหน 

  1) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา บอยเพียงใด, บอยแคไหน 
  2) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา สูงเทาไร (นิยมใชถามความสูงของคนหรือส่ิงมีชีวิตตางๆ) 
  3) หากใชตามหลัง How จะมีความหมายวา ไกลเทาไร, ไกลแคไหน (ใชถามระยะทาง) 
 
2. เฉลย 4) They 
   พวกเขา/พวกมันกําลังนอนหลับอยูใตตนไมตนใหญ 
   They = พวกเขา, พวกมัน 
   ประโยคนี้ตองการประธานที่เปนพหูพจน โดยจะเปนนามหรือสรรพนามก็ได จากตัวเลือกท่ีกําหนดให 

พบวาเกือบท้ังหมดเปนสรรพนาม ซ่ึงสรรพนามท่ีเหมาะสมนั้น คือ They เพราะเปนบุรุษสรรพนาม (Personal 
pronoun) ท่ีใชทําหนาท่ีเปนประธาน (Subject) ของประโยคได 

  1) Their = ของพวกเขา, ของพวกมัน เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive adjective)  
ใชนําหนานามและตามหลัง Verb to be 

  2) Them = พวกเขา, พวกมัน เปนบุรุษสรรพนาม (Personal pronoun) ท่ีใชทําหนาท่ีเปนกรรม 
(Object) ของประโยค และใชตามหลังคําบุพบท 

  3) Theirs = (ของ)ของพวกเขา, (ของ)ของพวกมัน เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive 
pronoun) ใชตามหลัง Verb to be และจะใชเปนประธานของประโยคไดก็ตอเมื่อไดกลาวถึงนามท่ีเปนของบุคคล 
สัตว ส่ิงของ หรือสถานท่ีหนึ่งๆ มากอนหนานี้แลว 

 
3. เฉลย 3) will come 
   พอของฉันจะกลับมาเดือนหนา 
   will come = จะมา 
   ประโยคนี้ใช Future Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําท่ียังไมทําหรือเหตุการณท่ียังไมเกิดขึ้น

ในอดีตและปจจุบัน แตมีแนวโนมวาจะทําหรือเกิดขึ้นในอนาคต สังเกตไดจาก next month มีโครงสรางประโยค 
คือ Subject + will/shall + infinitive (กริยาท่ีไมเปล่ียนรูป) ประธานของประโยคนี้ คือ My father ซ่ึงเปน
เอกพจน บุรุษท่ี 3 รูปกริยาท่ีใชจึงเปน will come 

  1) เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense 
  2) เปนรูปกริยาท่ีใชใน Past Simple Tense มักเรียกโดยท่ัวไปวา กริยาชองท่ี 2 
  4) เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานพหูพจน และบุรุษสรรพนาม I, you, we และ they ใน Present Simple 

Tense  
ขอสังเกต กริยาชวย shall จะใชกับบุรุษสรรพนาม I กับ we เทานั้น แตปจจุบันนิยมใชกริยาชวย will เชนเดียวกับ
บุรุษสรรพนามอื่นๆ มากกวา 
 
 



 

 

4. เฉลย 2) scared 
   scared = รูสึกกลัว 
   มีความหมายเชนเดียวกับ frightened ซ่ึงแปลวา รูสึกหวาดกลัว 
  1) happy = มีความสุข 
  3) sad = โศกเศรา 
  4) excited = รูสึกต่ืนเตน 
 
5. เฉลย 1) are 
   ตองเปลี่ยน are เปน is  
   เพราะ money เปนนามนับไมได กริยาท่ีใชจึงตองอยูในรูปท่ีใชสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 
   There is some money in my pocket. = มีเงินอยูบางในกระเปาเส้ือ/กระเปากางเกงของฉัน 
 
 

 
 



 

 

ชุดที่ 35 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 35)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Andy : I’ll pack up things. Do you 
have any boxes? 

 Becky : .................... I don’t have any. 
 1) That’s not good. 
 2) Excuse me. 
 3) Sorry . 
 4) That’s right. 
 
2. Jacob : .................... does the film begin? 
 Isabella : At ten. 
 1) Where 
 2) When 
 3) What 
 4) Why 
 



 

 

3. .................... Mom ever .................... to the 
new bank on Green Street? 

 1) Do / go 
 2) Does / go 
 3) Have / gone 
 4) Has / gone 
 
4. That’s crazy! You can’t leave school.  
 Which one means most closely to the 

underlined word?  
 1) not normal 
 2) okay 
 3) correct 
 4) a good idea 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. I like him a lot. His personality is “down 
to earth”.  

 Which word means most closely to the 
underlined phrase?  

 1) happy 
 2) practical 
 3) ugly 
 4) crazy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 35)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) Sorry. 
   แอนดี้ : ฉันจะเก็บของ เธอมีกลองบางไหม 
   เบ็คก้ี : ขอโทษดวยนะ ฉันไมมีเลย 
   Sorry. = ขอโทษดวยนะ 
   คําวา sorry ในท่ีนี้ ใชเปนคําขอโทษที่ลดทอนมาจากประโยค I am sorry. ใชกลาวเมื่อทําใหอีกฝาย

เดือดรอนรําคาญ หรือเมื่อไมสามารถทําตามอีกฝายรองขอ/ตองการได 
  1) That’s not good. = ไมดีเลย 
  2) Excuse me. = ขอโทษนะคะ/ครับ ใชเพ่ือเรียกความสนใจจากคูสนทนา กอนจะเริ่มสนทนากันตามท่ี

ตองการ 
  4) That’s right. = ถูก(ตอง)แลว, ใชแลว 
 
2. เฉลย 2) When 
   เจคอบ : ภาพยนตรจะเริ่มฉายเม่ือไร 
   อิซาเบลลา : ตอน 10 โมง 
   คําบอกคําถาม (Question word) ท่ีใชถามเวลา คือ When 
  1) Where = ท่ีไหน ใชถามสถานท่ี 
  3) What = อะไร ใชถามเก่ียวกับสัตวหรือส่ิงของ 
  4) Why = ทําไม ใชถามเหตุผล 
 
3. เฉลย 4) Has / gone 
   แมไดเคยไปธนาคารแหงใหมท่ีถนนกรีนแลวหรือยัง 
   Has = ได / gone =  ไป  
   เปนประโยคคําถามแบบใหเลือกตอบวาใชหรือไมใช (Yes-No question) ใน Present Perfect Tense 

ใชถามเก่ียวกับเหตุการณหรือการกระทําในอดีตท่ีเพ่ิงจบสิ้นไปไดไมนาน รวมถึงประสบการณของบุคคล โดยสังเกตได
จากคําวา ever ซ่ึงจะใชในประโยคคําถาม จากโจทย พบวาประธานในประโยคนี้ คือ Mom เปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 
รูปของ Verb to have ท่ีใชขึ้นตนประโยคคําถาม จึงเปน Has และ go ซ่ึงเปนกริยาหลักของประโยค ตอง
เปล่ียนรูปใหเปนกริยาชองท่ี 3 รูปกริยาท่ีถูกตองจึงเปน gone 

  1) เปนรูปกริยาท่ีใชเมื่อประธานของประโยคคําถามใน Present Simple Tense เปนนามนับไดพหูพจน 
หรือบุรุษสรรพนาม I, You, We, They 

  2) เปนรูปกริยาท่ีใชเมื่อประธานของประโยคคําถามใน Present Simple Tense เปนนามนับไดเอกพจน 
หรือบุรุษสรรพนาม He, She 

  3) เปนรูปกริยาท่ีใชเมื่อประธานของประโยคคําถามใน Present Perfect Tense เปนนามนับไดพหูพจน 
หรือบุรุษสรรพนาม I, You, We, They 

 
4. เฉลย 1) not normal 
   not normal = ไมปกติ 
   crazy ในท่ีนี้มีความหมาย พิลึก, ประหลาด, เพ้ียน, โงเขลา 
  2) okay = พอใช, ใชได, สบายดี 
  3) correct = ถูกตอง 
  4) a good idea = ความคิดท่ีดีอยางหนึ่ง 



 

 

5. เฉลย 2) practical 
   practical = ลงมือทําจริงดวยตนเอง, ยึดแนวทางที่ปฏิบัติไดจริง, พูดจริงทําจริง, มีเหตุผล 
   เพราะ down to earth มีความหมายวา ยึดแนวทางที่ปฏิบัติไดจริง 
  1) happy = มีความสุข 
  3) ugly = ขี้เหร, นาเกลียด 
  4) crazy = บา, คล่ัง, เสียสติ 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 34 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 34)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. The teacher told .................... to be quiet. 
 1) she 
 2) her 
 3) hers 
 4) her’s 
 
2. I ................... for Mary. Is she here? 
 1) look 
 2) looked 
 3) am looking 
 4) have looked 
 
 
 
 
 



 

 

3. My brother has .................... on one of his 
legs. 

 1) large a scar 
 2) scar a large 
 3) a scar large 
 4) a large scar 
 
4. When I .................... 7 years old, my 

family .................... in London. 
 1) am / stay 
 2) was / stayed 
 3) will be / stay  
 4) have / stayed 
 
5. Did you pay your rent this month? 
 What does “rent” mean? 
 1) money paid every month for food 
 2) money paid every month for clothing 
 3) money paid every month for travel 
 4) money paid every month for your 

apartment or condo 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 34)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) her 
   ครูบอกใหเธอเงียบ 
   her = เขา (ผูหญิง), เธอ 
   ประโยคนี้ตองการบุรุษสรรพนามท่ีเปนกรรมของประโยค (Objective personal pronoun) ซ่ึงจะใช

ตามหลังกริยาหลัก (Main verb) หรือบุพบท (Preposition) รูปท่ีถูกตองของบุรุษสรรพนามท่ีใชเปนกรรมของ
ประโยคสําหรับแทนที่นาม/สรรพนามท่ีเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 เพศหญิง คือ her 

  1) she = เขา (ผูหญิง), เธอ เปนรูปของบุรุษสรรพนามท่ีใชเปนประธานของประโยค (Subjective 
personal pronoun)  

  3) hers = ของเขา (ผูหญิง), ของเธอ เปนรูปสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive pronoun) 
  4) her’s เปนรูปท่ีไมถูกตอง 
 
2. เฉลย 3) am looking 
   ฉันกําลังมองหาแมรี เธออยูท่ีนี่หรือเปลา 
   โจทยขอนี้แสดงเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้น/การกระทําท่ีกําลังทําอยูในปจจุบัน จึงใช Present Continuous 

Tense มีโครงสรางประโยคบอกเลา คือ Subject + is/am/are + Ving ประธานของประโยคแรกในโจทยขอนี้ 
คือ I จึงใชรูปของ Verb to be เปน am แลวตามดวยกริยา look ท่ีเติม ing ตอทาย 

   1) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 (V1) ใชใน Present Simple Tense เพ่ือกลาวถึงเหตุการณหรือการกระทําท่ัวๆ 
ไปในปจจุบัน 

  2) เปนรูปกริยาชองท่ี 2 (V2) ใชใน Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงเหตุการณหรือการกระทําท่ีส้ินสุด
ลงแลวในอดีต 

  4) เปนรูปกริยาท่ีใชใน Present Perfect Tense เพ่ือกลาวถึงเหตุการณหรือการกระทําในอดีตท่ีเพ่ิง
ส้ินสุดลงไดไมนานนัก หรือเหตุการณหรือการกระทําในอดีตท่ียังสงผลมาถึงปจจุบัน 

 
3. เฉลย 4) a large scar 
   พ่ีชาย/นองชายของฉันมีแผลเปนขนาดใหญท่ีขาขางหนึ่ง(ของเขา) 
   a large scar = แผลเปนขนาดใหญ 
   เรียงลําดับคําไดถูกตอง เพราะ large เปนคุณศัพท (Adjective) จึงตองวางไวหนานาม (Noun)   

เพ่ือใชขยายนาม (ในท่ีนี้ คือ scar) เมื่อนามท่ีตองการขยายเปนนามนับไดเอกพจน ก็ตองใชคํานําหนานาม 
(Article) ดวย โดยตองวางไวหนาคุณศัพทท่ีนํามาขยายนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 2) was / stayed 
   ตอนท่ีฉันอายุ 7 ขวบ ครอบครัวของฉันอยูท่ีลอนดอน  
   was = (มี)อายุ / stayed = อยู 
   หากตองการกลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในอดีต และไดส้ินสุดลงแลว จะใช Past 

Simple Tense รูปกริยาท่ีใชในอนุประโยคสวนหนาและสวนหลังของโจทยขอนี้ตองเปนรูปกริยาชองท่ี 2 โดยรูป
กริยาชองท่ี 2 ของ Verb to be ท่ีใชไดกับบุรุษสรรพนาม I คือ was โดยใชเพ่ือบอกอายุได และรูปกริยาชองท่ี 2 
ของ stay ทําไดโดยเติม ed ตอทาย เปน stayed 

  1) ผิดหลักไวยากรณ เพราะท้ัง am และ stay เปนรูปกริยาชองท่ี 1 ใชใน Present Simple Tense   
เพ่ือกลาวถึงปจจุบัน 

  3) ผิดหลักไวยากรณ เพราะ will ใชวางไวหนากริยาหลักของประโยคที่ใช Future Simple Tense   
เพ่ือกลาวถึงอนาคต และ stay เปนรูปกริยาท่ีใชใน Present Simple Tense เพ่ือกลาวถึงปจจุบัน 

  4) ผิดความหมาย เพราะกริยา have ไมใชเพ่ือบอกอายุ 
 
5. เฉลย 4) money paid every month for your apartment or condo 
   money paid every month for your apartment or condo = เงินท่ีจายทุกเดือนสําหรับ     

อพารทเมนทหรือคอนโดฯ ของคุณ 
   rent ในท่ีนี้เปนนาม หมายถึง คาเชา ซ่ึงเปนเงินท่ีจายใหผูอื่นเพ่ือใหตนมีสิทธิ์ไดใชทรัพยสินบางอยาง

ของผูนั้นเปนชวงเวลาหนึ่งโดยชั่วคราว โดยผูเชาจายเงินใหเจาของทรัพยสินเปนงวดๆ ไป นิยมจายเปนรายเดือน
รายป การเชาทรัพยสินมักใชกับส่ิงของขนาดใหญและราคาแพง เชน รถยนต ท่ีดิน บาน อาคาร ฯลฯ 

  1) money paid every month for food = เงินท่ีจายทุกเดือนเพ่ือเปนคาอาหาร 
  2) money paid every month for clothing = เงินท่ีจายทุกเดือนเพ่ือเปนคาเส้ือผา 
  3) money paid every month for travel = เงินท่ีจายทุกเดือนเพ่ือการเดินทาง/ทองเท่ียว 
ขอสังเกต condo เปนคํายอท่ีถูกตองของ condominium (คอนโดมิเนียม) หมายถึง อาคารชุดท่ีแบงเปนหองๆ สําหรับ
พักอาศัย ท้ังนี้ อาจใชพักอาศัยโดยชั่วคราวหรือถาวรก็ได 
 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 33 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 33)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Dominic : Can you came to the party 
tonight? 

 Abigail : .................... My parents won’t 
let me. 

 1) I’m afraid not. 
 2) I hope so.  
 3) I think so. 
 4) I’m afraid so. 
 
2. Daniel : What does she like to do 

indoor? 
 Jesse : ........................................ 
 1) She likes to go skiing.  
 2) She likes to dive. 
 3) She likes to play the chakhe. 
 4) She likes to ride a bike. 



 

 

3. John worked hard, ................... he passed 
all his exams. 

 1) so 
 2) but 
 3) or 
 4) because 
 
4. If it ...................., I’ll stay at home. 
 1) rain 
 2) raining 
 3) rains 
 4) rained 
 
5. Choose the incorrect part of the 

sentence below. 
 Would you mind not to smoke in this  
  1) 2) 3)  
 place, please? 
  4) 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 33)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) I’m afraid not. 
   โดมินิค : คุณจะมางานเล้ียงคืนนี้ไดไหม 
   แอบิเกล : ฉันเกรงวาจะไมได พอแมฉันคงจะไมอนุญาตหรอก 
   I’m afraid not. = ฉันเกรงวาจะไมได 
   เปนประโยคที่ใชตอบปฏิเสธคําเชิญ/คําชักชวนอยางสุภาพ 
  2) I hope so. = ฉันก็หวัง(วาจะเปน)เชนนั้น 
  3) I think so. = ฉันก็คิดอยางนั้น/เชนนั้น 
  4) I’m afraid so. = ฉันเกรง/กลัววาจะเปนเชนนั้น 
 
2. เฉลย 3) She likes to play the chakhe. 
   แดเนียล : เขาชอบทํากิจกรรมอะไรในรม 
   เจสซี : เขาชอบเลนจะเข/ดีดจะเข 
   She likes to play the chakhe. = เขาชอบเลนจะเข/ดีดจะเข 
   indoor หมายถึง ในท่ีรม ในสถานท่ี กลาวคือ อยูภายในหอง บาน ตึก อาคาร จากตัวเลือกท่ี

กําหนดใหท้ังหมด พบวามีกิจกรรมเดียวท่ีทําไดเมื่ออยูในสถานท่ี คือ ดีดจะเข 
  1) She likes to go skiing. = เขาชอบไปเลนสกี 
  2) She likes to dive. = เขาชอบดําน้ํา  
  4) She likes to ride a bike. = เขาชอบขี่จักรยาน 
หมายเหตุ chakhe เปนคําท่ีถอดเสียงมาจากคําวา “จะเข” ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีไทยประเภทดีดชนิดหนึ่ง เมื่อนํามาใช
กลาวถึงในประโยค จะตองนําหนาดวย the เชนเดียวกับเครื่องดนตรีสากลชนิดตางๆ โดยท่ัวไป 
 
3. เฉลย 1) so 
   จอหนขยัน ดังนั้นเขาจึงสอบผานทุกวิชา 
   so = ดังนั้น 
   ประโยคที่อยูหนาและหลังชองวางท่ีกําหนดใหในโจทยขอนี้เปนประโยคความเดี่ยว (Simple Sentence)  

ท่ีมีใจความเปนเหตุเปนผลกัน จึงใช so ซ่ึงเปนสันธาน (Conjunction) เชื่อมประโยคความเดี่ยวท้ังสองนี้ให
กลายเปนประโยคความรวม (Compound Sentence) เพ่ือแสดงวาประโยคหลังเปนผลของการกระทําหรือ
เหตุการณท่ีระบุไวในประโยคหนา 

  2) but = แต ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน 
  3) or = หรือ ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 
  4) because = เพราะ, เพราะวา ใชเชื่อมประโยคเพ่ือแสดงวาประโยคหลังเปนสาเหตุของการกระทําหรือ

เหตุการณท่ีระบุไวในประโยคหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนกิจกรรมที่ตองออกไปทํากลางแจง/นอก 
สถานท่ี (outdoor) 



 

 

4. เฉลย 3) rains 
   ถาฝนตก ฉันจะอยูท่ีบาน 
   rains = ฝนตก 
   โจทยขอนี้เปนประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่หนึ่ง ใชสมมติเหตุการณท่ีอาจ

เปนไปไดในอนาคต หรือบงบอกวาเหตุการณหรือการกระทําท้ังสองนั้นเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน มีโครงสราง
ประโยค คือ If + Subject + V1, Subject + will + infinitive  

   จะเห็นไดวาอนุประโยค (clause) ท่ีติดกับคําวา if ในประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่ 1 นี้ จะใช Present 
Simple Tense ซ่ึงประธานของอนุประโยคที่กลาวไวขางตน คือ it กริยา rain จึงตองเติม s ตอทาย 

  1) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 ใชเมื่อประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense เปนนามนับได
พหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม I, You, We, They  

  2) เปนรูปกริยาท่ีใชตามหลัง Verb to be ในกาล (Tense) ท่ีบอกความตอเนื่องของเหตุการณหรือการ
กระทํา (Continuous หรือ Progressive)  

  4) จะเปนคําตอบที่ถูกตองไดก็ตอเมื่อโจทยขอนี้เปนประโยคเง่ือนไขรูปแบบที่สอง ซ่ึงใชสมมติเหตุการณท่ี
ตรงขามกับความเปนจริงในปจจุบัน มีโครงสรางประโยค คือ If + Subject + V2, Subject + would + 
infinitive  

 
5. เฉลย 3) to smoke 
   ตองเปลี่ยน to smoke เปน smoking  
   เพราะประโยคขอรอง (Request) ท่ีขึ้นตนดวยวลี Would you mind ...? จะตองใชกริยาท่ีเติม ing 

ตอทาย (Ving) และถาตองการขอรองไมใหผูอื่นทําอยางหนึ่ง ก็จะใชโครงสราง Would you mind + not + Ving 
   Would you mind not smoking in this place, please? = ขอความกรุณาอยาสูบบุหรี่ในสถานท่ี

แหงนี้ 
 
 

 

 
 
 



 

 

ชุดที่ 32 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 32)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

Read the passage below, and choose the 
best answer. 
 
 A snake is a strong animal. It walks on its 
ribs and it smells with its tongue. Since its 
teeth are sharp like needles and not good 
for chewing, it swallows its food whole. 
 The snake’s jaws can stretch a great 
deal. Its body, too, can stretch to several 
times the original size. So even a small 
snake can easily swallow a mouse whole, 
and a snake with just an inch across can 
gulp down a young bird which is three 
inches across. Such a large meal might last 
the snake for months. In fact, some snakes 
have been known to live without eating for 
as long as two years. 



 

 

1. The snakes have a strange way 
of .................... . 

 1) smelling  
 2) sleeping 
 3) chewing 
 4) both 1) and 2) 
 
2. The second paragraph tells why a 

snake .................... . 
 1) uses its tongue for smelling 
 2) has to chew its food well 
 3) has a low temperature 
 4) can swallow its food whole 
 
3. Compared with its meal, the snake is 

often much .................... . 
 1) shorter 
 2) thinner 
 3) bonier 
 4) slower 
 



 

 

4. The passage says that a snake’s food 
may include whole .................... . 

 1) animals 
 2) birds 
 3) plants 
 4) both 1) and 2) 
 
5. As a result of its eating habits, the 

snake .................... . 
 1) walks on its ribs   
 2) can live for months without food 
 3) needs a lot of water  
 4) eats only once a year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 32)   จํานวน 5 ข้อ 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 งูเปนสัตวท่ีแข็งแรง มันเล้ือยโดยอาศัยการเคล่ือนไหวของซี่โครงและดมกลิ่นโดยใชล้ินของมัน ดวยเหตุท่ีฟนของ
มันแหลมคมเหมือนเข็ม และไมเหมาะสําหรับการเคี้ยว มันจึงกลืนอาหารลงไปทั้งชิ้นแทน 
 ขากรรไกรของงูยืดไดกวางมาก รวมถึงลําตัวของมันเชนกันท่ีสามารถยืดขยายจากเดิมหลายเทา ดังนั้น แมแตงูตัว
เล็กก็สามารถกลืนหนูลงไปทั้งตัวอยางงายดาย และงูท่ีมีลําตัวกวางเพียง 1 นิ้ว ก็เขมือบกลืนลูกนกขนาด 3 นิ้วได 
อาหารมื้อใหญนี้อาจจะทําใหงูอิ่มไปหลายเดือน ในความเปนจริงแลว มีงูบางชนิดท่ีเปนท่ีทราบกันดีวาสามารถมีชีวิตอยู
โดยไมกินอะไรเลยไดนานถึง 2 ป 
 
1. เฉลย 1) smelling 
   งูมีวิธีท่ีแปลกในการดมกลิ่น 
   smelling = การดมกล่ิน 
   สังเกตไดจากอนุประโยค ... and it smells wih its tongue. ในยอหนาแรก (ยอหนาท่ีหนึ่ง) และ

หากตองการใชกริยาเพ่ือเปนกรรมของบุพบท ตองเปลี่ยนรูปกริยานั้นใหเปนนามเสียกอน โดยเติม ing ตอทาย 
นามประเภทนี้เรียกวา Gerund นํามาใชเปนประธานและกรรมของประโยค รวมถึงกรรมของบุพบท ได
เชนเดียวกับนามท่ัวๆ ไป 

  2) sleeping = การนอนหลับ 
  3) chewing = การเคี้ยว 
  4) both 1) and 2) = ท้ัง 1) และ 2) 
 
2. เฉลย 4) can swallow its food whole 
   ยอหนาท่ีสองบอกวาทําไมงูจึงสามารถกลืนอาหารของมันไดท้ังชิ้น 
   can swallow its food whole = สามารถกลืนอาหารของมันไดท้ังชิ้น 
   สรุปไดจากประโยคสุดทาย (ประโยคที่สาม) ของยอหนาท่ีหนึ่ง และประโยคที่หนึ่งถึงประโยคที่สาม

ของยอหนาท่ีสอง 
  1) uses its tongue for smelling = ใชล้ินเพ่ือดมกล่ิน 
  2) has to chew its food well = ตองเคี้ยวอาหารใหละเอียด 
  3) has a low temperature = มีอุณหภูมิตํ่า 
 
3. เฉลย 2) thinner 
   เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของมันแลว ตัวงูมักจะผอมกวามาก 
   thinner = ผอมกวา 
   สรุปไดจากประโยคที่สองถึงประโยคที่สามของยอหนาท่ีสอง 
  1) shorter = ส้ันกวา, เต้ียกวา 
  3) bonier = มีกระดูกโปนกวา 
  4) slower = ชากวา 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 4) both 1 and 2 
   บทอานนี้ระบุวาอาหารของงูอาจจะรวมถึงสัตวท้ังตัว, นกท้ังตัว 
   both 1) and 2) = ท้ัง 1) และ 2) 
   บทอานนี้ไดยกตัวอยางสัตวชนิดตางๆ ท่ีงูกินเปนอาหาร เชน  หนู นก เปนตน ซ่ึงตรงกับตัวเลือก 1) 

และ 2) ทําใหคําตอบที่ถูกตองเปนตัวเลือก 4) เพราะมีสัตวหลายชนิด รวมถึงนก ตางก็เปนอาหารของงู 
  1) animals = สัตว 
  2) birds = นก 
  3) plants = พืช 
 
5. เฉลย 2) can live for months without food 
   ผลจากนิสัยการกินของมัน ทําใหงูมีชีวิตอยูไดนานหลายเดือนโดยไมตองกินอาหาร 
   can live for months without food = มีชีวิตอยูไดนานหลายเดือนโดยไมตองกินอาหาร 
   สรุปไดจากประโยคที่ส่ีถึงประโยคสุดทาย (ประโยคที่หา) ของยอหนาท่ีสอง 
  1) walks on its ribs = เคล่ือนท่ีโดยใชอกและทอง 
  3) needs a lot of water = ตองการน้ําปริมาณมาก 
  4) eats only once a year = กินอาหารเพียงปละครั้ง 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 31 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 31)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. I ................... late for school. 
 1) won’t 
 2) don’t 
 3) haven’t 
 4) am never 
 
2. Do you know .................... to operate this 

machine? 
 1) which 
 2) how 
 3) who 
 4) whom 
 
 
 
 



 

 

3. Paul .................... the news .................... 
television. He is a reporter. 

 1) reads / on 
  2) reads / at  
 3) read / on 
 4) read / at 
 
4. Choose the incorrect part of the sentence 

below. 
 I was been to the zoo only once. 
  1) 2) 3) 4) 
 
5. Choose the incorrect part of the sentence 

below. 
 That man wants to speak to the clerk who  
  1) 2) 3) 
 name is Miss Bell. 
  4) 
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1. เฉลย 4) am never 
   ฉันไมเคยไป/มาโรงเรียนสาย 
   never เปนกริยาวิเศษณบอกความถ่ี (Adverb of frequency) ใชระบุวากระทําหรือเกิดเหตุการณ

อยางหนึ่งบอยเพียงใด ตําแหนงของ Adverb of frequency จะวางไวหลัง Verb to be ซ่ึงทําหนาท่ีเปน
กริยาหลักท่ีมีคุณศัพทเปนสวนเติมเต็ม (Complement) 

  1) won’t = จะไม เปนรูปยอของ will not ใชในประโยคปฏิเสธท่ีเปน Future Simple Tense ซ่ึงตอง
ตามดวยกริยาหลักท่ีอยูในรูปดั้งเดิม โดยไมมี to นําหนา (bare infinitive) ไมใชคุณศัพท 

  2) don’t = ไม เปนรูปยอของ do not ใชในประโยคปฏิเสธท่ีเปน Present Simple Tense ซ่ึงตองตาม
ดวยกริยาหลักท่ีอยูในรูปดั้งเดิมโดยไมมี to นําหนา (bare infinitive) ไมใชคุณศัพท 

  3) haven’t = ไมเคย, ไมได เปนรูปยอของ have not ใชในประโยคปฏิเสธท่ีเปน Present Perfect 
Tense ซ่ึงตองตามดวยกริยาหลักท่ีอยูในรูป Past Participle (กริยาชองท่ี 3) ไมใชคุณศัพท 

 
2. เฉลย 2) how 
   คุณทราบวิธีใชงานเครื่องนี้ไหม 
   โดยปกติ how จะใชขึ้นตนประโยคคําถามปลายเปด หรือท่ีเรียกวา Wh- question เพ่ือถามถึง

วิธีการทําส่ิงตางๆ หรือลักษณะของสิ่งตางๆ หากนํามาใชในประโยคคําถามปลายปด (Yes/No question) ตอง
ตามดวยกริยาท่ีอยูในรูป to-infinitive โดยใหความหมายวา วิธี  

  1) หากตองการนํามาใชใน Yes/No question ตองตามดวยนาม ซ่ึงจะใหความหมายวา ... ไหน 
  3) หากตองการนํามาใชใน Yes/No question ตองตามดวยกริยาท่ีผันตามกาล (Tense) ซ่ึงจะให

ความหมายวา ใคร (เปนผูกระทํา)  
  4) หากตองการนํามาใชใน Yes/No question ตองตามดวยนามหรือสรรพนามท่ีเปนประธานของ

ประโยค ซ่ึงจะใหความหมายวา ใคร (เปนผูไดรับผลของการกระทํา) 
 
3. เฉลย 1) reads / on 
   พอลอานขาวทางโทรทัศน เขาเปนผูส่ือขาว 
   reads = อาน เปนรูปกริยาท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ของประโยคบอกเลาใน Present 

Simple Tense (ในท่ีนี้ คือ Paul) 
   on = บน, ทาง เปนบุพบท (Preposition) ท่ีใชบงบอกวาเปนภาพที่ปรากฏอยูในเครื่องรับโทรทัศน 

(television หรือ TV) 
 
4. เฉลย 1) was 
   ตองเปลี่ยน was เปน have  
   เพราะประโยคนี้กลาวถึงการกระทําท่ีทําเปนระยะเวลาหรือชั่วขณะหนึ่งในอดีต ซ่ึงการกระทํานั้นยัง

สงผลมาถึงปจจุบัน จึงตองใช Present Perfect Tense โครงสรางประโยคของ Tense นี้ ตองใช Verb to have  
ทําหนาท่ีกริยาชวย โดยวางไวหนากริยาหลัก ซ่ึงอยูในรูปกริยาชองท่ี 3 และรูปของ Verb to have ท่ีใชกับสรรพ
นาม I ซ่ึงเปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 1 คือ have 

   I have been to the zoo only once. = ฉันเคยไปสวนสัตวเพียงแคครั้งเดียว 
 ขอควรจํา ประโยคภาษาอังกฤษจะไมใชกริยาเดียวกันซํ้าซอนกัน จากโจทย พบวาใชกริยา be (Verb to be) ซอน

กัน คือ was ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 2 ท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 และสรรพนาม I แลวตามดวย been   
ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 3 จึงทําใหประโยคในโจทยผิดท้ังความหมายและหลักไวยากรณ 



 

 

5. เฉลย 3) who 
   ตองเปลี่ยน who เปน whose  
   เพราะ who ใชเปนประพันธสรรพนาม (Relative pronoun) สําหรับเชื่อมประโยค โดยส่ือถึงบุคคลท่ี

เปนผูกระทําอยางใดอยางหนึ่ง สวน whose ใชเปนประพันธสรรพนามเพื่อโดยส่ือถึงบุคคลท่ีเปนเจาของส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง (ในท่ีนี้ส่ือถึงบุคคลท่ีมีชื่อหรือนามสกุลหนึ่ง) 

   That man wants to speak to the clerk whose name is Miss Bell. = ผูชายคนนั้นตองการ
พูดกับเสมียนท่ีชื่อวาคุณเบลล 

 หมายเหตุ คําแปลของวลี the clerk whose name is Miss Bell ในท่ีนี้เปนการแปลตามตัวอักษร เพราะใน
ประเทศที่ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษเปนหลักนั้น ใช name เพ่ือหมายถึงนามสกุลไดอีกเชนกัน อีกท้ังคํานําหนาชื่อ 
(title) ในภาษาอังกฤษ ไดแก Mr., Mrs., Miss และ Ms. จะตองตามดวยชื่อเต็ม (ท้ังชื่อจริงและนามสกุล) หรือ
นามสกุลเพียงอยางเดียว จะตามดวยชื่อจริงโดยลําพังไมได (ในท่ีนี้ใชเฉพาะนามสกุลเทานั้นตามหลังคํานําหนาชื่อ) 
ฉะนั้น ความหมายที่แทจริงของวลีขางตนท่ีผูเขียนตองการส่ือ คือ เสมียนคนหนึ่งท่ีเปนหญิงโสด (ยังไมไดแตงงาน) 
ท่ีมีนามสกุลวาเบลล 

 
 

 
 



 

 

ชุดที่ 30 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 30)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. .................... people does Mary expect to 
come to her house? 

 1) How much 
 2) How many 
 3) How are 
 4) How is 
 
2. Do you want to talk to my father .................... 

my mother? 
 1) or 
 2) between  
 3) after 
 4) but 
 
 



 

 

3. Good nurses are .................... and caring 
people. 

 1) talkative 
 2) stubborn 
 3) selfish 
 4) patient 
 
4. The fire fighters .................... the fire. 
 1) put on 
 2) put out 
 3) put up with 
 4) put off 
 
5. Noina : What housework do you 

usually do? 
 Jiab : I usually .................... . 
 1) play the khim 
 2) go shopping 
 3) water the plants 
 4) do homework 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 30)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) How many 
   คนจํานวนเทาไรท่ีแมรีคาดวาจะมาที่บานของเธอ 
   How many = จํานวนเทาไร  
   ใชถามจํานวนหรือปริมาณของนามนับได (Countable noun) 
  1) How much = ปริมาณเทาไร ใชถามปริมาณของนามนับไมได (Uncountable noun)  
  3) How are = เปนอยางไร, มีลักษณะอยางไร/เชนไร ใชถามลักษณะของนามนับไดพหูพจน และบุรุษ

สรรพนาม you หรือ they 
  4) How is = เปนอยางไร, มีลักษณะอยางไร/เชนไร ใชถามลักษณะของนามนับไดเอกพจน นามนับ

ไมได และบุรุษสรรพนาม he, she หรือ it 
 
2. เฉลย 1) or 
   เธอตองการคุยกับพอของฉันหรือแมของฉัน 
   or = หรือ 
   เปนสันธาน (Conjunction) ซ่ึงทําหนาท่ีเชื่อมประโยค ท่ีใหความหมายไดถูกตองและเหมาะสม เพราะ

ประโยคนี้เปนประโยคความรวม (Compound sentence) ท่ีมีใจความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง (ในท่ีนี้ คือ 
ใหเลือกวาจะคุยกับพอหรือคุยกับแม)  

  2) between = ระหวาง เปนบุพบท 
  3) after = หลัง, หลังจาก เปนบุพบท 
  4) but = แต เปนสันธานท่ีเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน 
 
3. เฉลย 4) patient 
   พยาบาลท่ีดีเปนผูท่ีอดทนและเอาใจใสดูแล 
   patient = อดทน 
   เปนคุณศัพท (Adjective) ท่ีมีความหมายเหมาะสม เพราะเปนคุณสมบัติท่ีพยาบาลพึงมี 
  1) talkative = ชางพูด, คุยเกง เปนคุณสมบัติท่ีดี แตไมจําเปนมากนักสําหรับอาชีพพยาบาล 
  2) stubborn = ดื้อ 
  3) selfish = เห็นแกตัว 
เพ่ิมเติม patient เปนท้ังนาม (Noun) และคุณศัพท ถาเปนนาม จะแปลวา ผูปวย, คนไข 
 
4. เฉลย 2) put out 
   พนักงานดับเพลิงมีหนาท่ีดับไฟท่ีไหม 
   put out = ดับไฟ 
   เปน phrasal verb ท่ีมีความหมายเหมาะสม เพราะเปนหนาท่ีของผูท่ีทําอาชีพพนักงานดับเพลิง 
  1) put on = สวมใส, เปด(ไฟฟา)  
  3) put up with = อดทน 
  4) put off = เล่ือน(เวลา), ปด(ไฟฟา), ทําใหเสียสมาธิ 
 
 
 
 

เปนลักษณะที่ไมเหมาะจะเปนพยาบาล 



 

 

5. เฉลย 3) water the plants 
   นอยหนา : เธอทํางานบานอะไรเปนประจําบาง 
   เจ๊ียบ : ฉันมักจะรดน้ําตนไม 
   water the plants = รดน้ําตนไม  
   เพราะ housework หมายถึง งานบาน และการรดน้ําตนไมก็จัดเปนงานบานอีกอยางหนึ่ง 
  1) play the khim = เลนขิม/ตีขิม 
  2) go shopping = ไปซ้ือของ ไมใชงานบาน 
  4) do homework = ทําการบาน 
หมายเหตุ khim เปนคําท่ีถอดเสียงมาจากคําวา “ขิม” ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีไทยประเภทตีชนิดหนึ่ง เมื่อนํามาใชกลาวถึง
การเลนดนตรีในประโยค ก็ตองใช the นําหนาเชนเดียวกันเครื่องดนตรีสากลชนิดตางๆ โดยท่ัวไป 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 29 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 29)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Alan is a ..................... . He drives his boss 
to the office every day. 

 1) rider 
 2) diver 
 3) hairdresser 
 4) chauffeur 
 
2. Do you mind ................... after the 

children for me? 
 1) to look 
 2) for looking 
 3) looking 
 4) look 
 
 
 



 

 

Read the passage below, and choose the 
best answer. (Items 3-5) 
 
 People faint when the normal blood 
supply to the brain is suddenly cut down. 
This can happen if they are surprised or 
shocked by sudden news or by something 
they see. Some people faint if they see 
others hurt. Some people faint in crowds. 
Others faint if they are in a room that is hot 
and stuffy. 
 If a person faints while standing, lay him 
down. If his face is pale, lift his feet. If he is 
sitting down when he faints, place his head 
between his knees. Loosen any tight 
clothing that might keep him from 
breathing easily. If possible, place a cold, 
moist cloth on his forehead. 
 
3. If you feel faint when sitting, put your 

head .................... . 
 1) against the chair back 
 2) between your knees 
 3) on your chest 
 4) under your arms 



 

 

4. Raise a fainting person’s feet if his 
face .................... . 

 1) feels hot  
 2) shows shock 
 3) looks pale 
 4) both 1) and 2) 
 
5. We try to help a person who has fainted 

by .................... . 
 1) tightening his muscles 
 2) rubbing his head 
 3) returning blood to his brain 
 4) holding him in an upright position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 29)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) chauffeur 
   แอลันเปนพนักงานขับรถ เขาขับรถไปสงเจานายยังสํานักงานทุกวัน 
   chauffeur = พนักงานขับรถ, คนขับรถ (ขับรถยนต) 
   เปนอาชีพท่ีทําหนาท่ีขับรถยนตเพ่ือรับ-สงผูท่ีมีฐานะร่ํารวยหรือบุคคลสําคัญไป/มายังสถานท่ีตางๆ ท่ี

บุคคลเหลานี้ตองการ 
  1) rider = คนขี่มา, คนขี่รถจักรยาน/จักรยานยนต 
  2) diver = นักดําน้ํา, นักประดาน้ํา 
  3) hairdresser = ชางทําผม 
 
2. เฉลย 3) looking 
   จะรบกวนคุณไหม หากจะดูแลเด็กๆ ใหฉัน 
   กริยาหลักท่ีใชในประโยคขอรอง (request) ท่ีขึ้นตนดวย Do you mind จะตองเติม ing ตอทาย 

โดยไมตองใชบุพบทนําหนากริยาดังกลาว 
  1), 2) และ 4) ผิดหลักไวยากรณ 
หมายเหตุ look after เปน phrasal verb หมายถึง ดูแล, เอาใจใส 
 
3. เฉลย 2) between your knees 
   ถาคุณรูสึกวาจะเปนลมในขณะที่นั่งอยู ใหกมศีรษะลงระหวางเขาท้ังสองขางของคุณ 
   between your knees = ระหวางเขาท้ังสองขาง 
   สรุปไดจาก If he is sitting down he faints, place his head between his knees. 

ในยอหนาท่ีสอง 
  1) against the chair back = พิงพนักเกาอี้ 
  3) on your chest = บนหนาอก 
  4) under your arms = ใตแขนท้ังสองขาง 
 
4. เฉลย 3) looks pale 
   ยกเทาของคนท่ีเปนลมใหสูงขึ้น ถาหนาของเขาดูซีด 
   looks pale = ดูซีด 
   หาคําตอบไดจาก If his face is pale, lift his feet. ในยอหนาท่ีสอง 
  1) feels hot = รูสึกรอน 
  2) shows shock = แสดงอาการต่ืนตกใจ 
  4) both 1) and 2) = ท้ัง 1) และ 2) 
 
5. เฉลย 3) returning blood to his brain 
   เราพยายามชวยเหลือ/ปฐมพยาบาลคนที่เปนลมโดยทําใหเลือดไหลเวียนกลับไปยังสมองของเขา 
   returning blood to his brain = ทําใหเลือดไหลเวียนกลับไปยังสมอง 
   สรุปไดจาก People faint when the normal blood supply to the brain is suddenly cut 

down. ในยอหนาแรก 
  1) tightening his muscles = ทําใหกลามเนื้อหดตัว 
  2) rubbing his head = ถูศีรษะ 
  4) holding him in an upright position = จับใหอยูในทายืนตัวตรง 
 

 



 

 

ชุดที่ 28 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 28)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Does he .................... breakfast at seven? 
 1) has 
  2) have 
 3) had 
 4) having 
 
2. We went to Singapore .................... train. 
 1) by 
 2) on 
 3) in 
 4) with 
 
 
 
 
 



 

 

3. Chiang Mai is .................... the north .................... 
Thailand. 

 1) on / on 
 2) in / of 
 3) at / of 
 4) in / above 
 
4. What time ................... you ................... 

home last night? 
 1) do / get 
 2) did / get 
 3) have / got 
 4) was / getting 
 
5. An ice-hockey match is very .................... 

to .................... . 
 1) excited / watch 
 2) excited / watching 
 3) exciting / watch 
 4) exciting / watched 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 28)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) have 
   เขารับประทานอาหารเชาตอนเจ็ดโมงใชไหม 
   have = รับประทาน 
   ประโยคคําถามปลายปด หรือ Yes-No question จะใชกริยาชวย (auxiliary) ขึ้นตนประโยค 

คําถามในโจทยขอนี้อยูใน Present Simple Tense มี Does ทําหนาท่ีเปนกริยาชวย โดยผันตามประธาน คือ he     
ซ่ึงเปนสรรพนามเอกพจน บุรุษท่ี 3 ดังนั้น กริยาหลักของประโยคจึงตองอยูในรูปเดิม (infinitive) ไมจําเปนตอง
ผันตามประธานอีก 

  1) ผิด เพราะเปนรูปกริยาท่ีใชไดในประโยคบอกเลา ไมใชประโยคคําถาม 
  3) ผิด เพราะเปนรูปกริยาชองท่ี 2 ใชในประโยคบอกเลาใน Past Simple Tense 
  4) ผิด เพราะเปนรูปกริยาท่ีตองใชรวมกับ is, am หรือ are ใน Present Continuous Tense 
 
2. เฉลย 1) by 
   พวกเราไปประเทศสิงคโปรโดยรถไฟ 
   by = โดย  
   หากตองการระบุวาเดินทาง/สัญจรโดยใชยานพาหนะชนิดใด ใหใชบุพบท by ตามดวยชนิดของ

ยานพาหนะ โดยไมตองใช article นําหนายานพาหนะนั้นๆ  
  2) on = บน 
  3) in = ใน 
  4) with = ดวย, กับ 
 
3. เฉลย 2) in / of 
   จังหวัดเชียงใหมอยูในภาคเหนือของประเทศไทย 
   in = ใน / of = ของ, แหง 
   บุพบท (preposition) ท่ีใชนําหนาชื่อทิศเพ่ือบอกตําแหนงท่ีต้ังของสถานที่ตางๆ คือ in และบุพบทที่

ใชนําหนานามหรือสรรพนามเพ่ือแสดงความเปนเจาของ คือ of 
  1) on = บน / on = บน 
  3) at = ท่ี / of = ของ, แหง 
  4) in = ใน / above = เหนือ  
 
4. เฉลย 2) did / get 
   คุณถึงบานเวลาก่ีโมงเมื่อคืนนี้ 
   ประโยคนี้เปนประโยคคําถามท่ีใช Past Simple Tense เพราะถามถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

สังเกตไดจากคําบอกเวลา คือ last night จึงตองทํากริยาชวย (ในท่ีนี้ คือ Verb to do) ใหอยูในรูปกริยาชองท่ี 2 
ไดเปน did สวน get (พบบอยในภาษาพูด มีความหมายวา ไป/มาถึง) ซ่ึงเปนกริยาหลัก ใหคงรูปเดิมไว ไมตองผัน 

  1) ผิด เพราะ do เปนรูปของกริยาชวยท่ีใชไดในประโยคคําถามใน Present Simple Tense 
  3) ผิด เพราะเปนรูปกริยาท่ีใชไดในประโยคคําถามใน Present Perfect Tense อีกท้ังวลี have got ใช

เพ่ือส่ือความหมายวามี ไมเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีและการเดินทาง 
  4) ผิด เพราะเปนรูปกริยาท่ีใชในประโยคคําถามใน Past Continuous Tense เมื่อประธานเปนเอกพจน 

บุรุษท่ี 3 
 
 



 

 

5. เฉลย 3) exciting / watch 
   การแขงขันฮอกก้ีน้ําแข็งนาต่ืนเตนท่ีจะเฝาชมมาก 
   exciting = นาต่ืนเตน / watch = ดู, ชม  
   คําวา excite จัดเปนกริยาท่ีบงบอกสภาวะของอารมณความรูสึก (emotional response verb) 

นํามาใชเปนกริยาแทในประโยคไดทันที หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ทายคํา เพ่ือใหกลายเปนคุณศัพท 
แลวใชรวมกับ Verb to be ก็ได โดย 

   - หากใชเปนกริยาแท จะใหความหมายวา ทําให ... 
   - หากใชเปนคุณศัพท โดยเติม ed ตอทาย จะใหความหมายวา รูสึก ... 
   - หากใชเปนคุณศัพท โดยเติม ing ตอทาย จะใหความหมายวา นา ... 
   จากโจทย พบวา An ice-hockey match ซ่ึงเปนส่ิงไมมีชีวิต ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค    

รูปของคุณศัพทท่ีเปล่ียนมาจากกริยา excite ท่ีเหมาะสมจะใชในประโยคนี้ คือ exciting เพ่ือบอกลักษณะของนาม 
   อนึ่ง กริยาท่ีใชตามหลังบุพบท to ตองอยูในรูป infinitive ซ่ึงเปนรูปดั้งเดิมของกริยาท่ีไมเปล่ียนตาม

พจนของประธานและกาล (Tense) 
   เมื่อดูจากตัวเลือกท้ังหมดแลว จะเห็นไดวาคุณศัพทและกริยาในตัวเลือก 2) เหมาะสมท่ีจะใชใน

ประโยคนี้ท่ีสุด ท้ังดานความหมายและหลักไวยากรณ 
  1) excited = (รูสึก)ต่ืนเตน / watch = ดู, ชม 
  2) excited = (รูสึก)ต่ืนเตน / watching = ดู, ชม เปน present participle (รูปกริยาท่ีส่ือวากําลัง

กระทําหรือเกิดเหตุการณ)  
  4) exciting = นาต่ืนเตน / watched = ดู, ชม เปน past tense หรือ preterite (รูปกริยาชองท่ี 2) 

และ past participle (รูปกริยาชองท่ี 3) 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 27 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 27)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

Read the passage below, and choose the 
best answer. (Items 1-3) 
 
 People faint when the normal blood 
supply to the brain is suddenly cut down. 
This can happen if they are surprised or 
shocked by sudden news or by something 
they see. Some people faint if they see 
others hurt. Some people faint in crowds. 
Others faint if they are in a room that is hot 
and stuffy. 
 
 
 
 



 

 

 If a person faints while standing, lay him 
down. If his face is pale, lift his feet. If he is 
sitting down when he faints, place his head 
between his knees. Loosen any tight 
clothing that might keep him from 
breathing easily. If possible, place a cold, 
moist cloth on his forehead. 
 
1. The passage says that people can faint if 

they are .................... . 
 1) worried 
 2) frightened 
 3) drowsy 
 4) both 1) and 3) 
 
2. People might faint if they .................... . 
 1) see others hurt  
 2) hear bad news 
 3) are in a crowd  
 4) any of the above 
 
 
 



 

 

3. If you feel faint, it is best to .................... . 
 1) lie flat   
 2) stand up  
 3) move slowly  
 4) run and walk 
 
4. This car can run .................... . 
 1) rapid 
 2) more rapid 
 3) rapidly 
 4) most rapid 
 
5. The rich .................... not always happy. 
 1) does 
 2) do 
 3) is 
 4) are 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 27)   จํานวน 5 ข้อ 

 
คําแปลบทอาน (ขอ 1-3) 
 คนเปนลมไดเมื่อระดับเลือดท่ีสงไปยังสมองหยุดชะงักลงโดยทันที อาการนี้เกิดขึ้นได ถาพวกเขาประหลาดใจหรือ
สะเทือนใจกับเรื่องท่ีเกิดขึ้นอยางกะทันหัน หรือบางอยางท่ีพวกเขาไดเห็น บางคนเปนลม ถาพวกเขาเห็นคนอื่นๆ 
เจ็บปวด บางคนเปนลมเมื่ออยูทามกลางฝูงชนท่ีแออัด คนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะเปนลม ถาพวกเขาอยูในหองท่ี     
รอนอบอาวและอุดอูจนหายใจไมออก 
 ถามีคนเปนลมในขณะที่ยืนอยู ใหเอาเขานอนลง ถาหนาของเขาซีด ใหยกเทาของเขาขึ้นสูง ถาเขานั่งอยูแลวเปนลม 
ใหจับศีรษะของเขากมลงระหวางเขาของเขาทั้งสองขาง คลายเส้ือผาท่ีรัดแนนจนอาจจะทําใหเขาหายใจไมสะดวกออก    
ถาเปนไปได ใหเอาผาชุบน้ําเย็นพอหมาดวางไวบนหนาผากของเขาดวย 
 
1. เฉลย 2) frightened 
   บทอานนี้ระบุวาคนเปนลมได ถาพวกเขากลัว 
   frightened = กลัว 
   สรุปไดจาก This can happen if they are surprised or shocked by sudden news or by 

something they see. ในยอหนาแรก 
  1) worried = กังวล 
  3) drowsy = งวง 
  4) both 1) and 3) = ท้ัง 1) และ 3) 
 
2. เฉลย 4) any of the above 
   คนอาจจะเปนลม ถาพวกเขาเห็นคนอื่นๆ เจ็บปวด, ไดยินขาวราย, อยูทามกลางฝูงชน 
   any of the above = ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 
   สรุปไดจาก This can happen if they are surprised or shocked by sudden news or by 

something they see. และ Some people faint if they see others hurt. และ Some people faint in 
crowds. ในยอหนาแรก 

   1) see others hurt = เห็นคนอื่นๆ เจ็บปวด  
   2) hear bad news = ไดยินขาวราย 
   3) are in a crowd = อยูทามกลางฝูงชน  
 
3. เฉลย 1) lie flat 
   ถาคุณรูสึกวาจะเปนลม วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ใหนอนราบ 
   lie flat = นอนราบ 
   สรุปไดจาก If a person faints while standing, lay him down. ในยอหนาท่ีสอง 
  2) stand up = ยืนขึ้น 
  3) move slowly = เคล่ือนไหวชาๆ 
  4) run and walk = วิ่งและเดิน 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 3) rapidly 
   รถยนตคันนี้แลน (วิ่ง) ไดอยางรวดเร็ว 
   rapidly = อยางรวดเร็ว 
   ประโยคนี้ตองการกริยาวิเศษณ (adverb) เพ่ือมาขยาย run ซ่ึงเปนกริยาหลัก (main verb) ของ

ประโยค rapidly เปนกริยาวิเศษณ จึงใชขยาย run ได 
  1) rapid = รวดเร็ว เปนคุณศัพท (adjective) ใชขยายนาม 
  2) more rapid = รวดเร็วกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (comparative adjective) ของ rapid 
  4) most rapid = รวดเร็วท่ีสุด เปนรูปคุณศัพทขั้นสุด (superlative adjective) ของ rapid 
 
5. เฉลย 4) are 
   คนรวยไมไดมีความสุขเสมอไป 
   happy เปนคุณศัพท (adjective) จึงตองใชรวมกับ Verb to be ซ่ึงตองผัน (เปล่ียนรูป) ตามพจน

และบุรุษของประธานในประโยค The rich ในท่ีนี้ถือเปนนามพหูพจน เพราะกลาวถึงบุคคลหลายคนโดยรวม   
รูปของ Verb to be ท่ีใชในประโยคนี้จึงเปน are 

  1) ผิด เพราะ Verb to do ใชรวมกับคุณศัพทไมได และ does เปนรูปของ Verb to do ท่ีใชกับ
ประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3  

  2) ผิด เพราะ Verb to do ใชรวมกับคุณศัพทไมได  
  3) ผิด เพราะเปนรูปของ Verb to be ท่ีใชกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 
 
 

 

 
 

ใชในการ 
เปรียบเทียบ  
(comparison) 



 

 

ชุดที่ 26 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 26)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. My mother often .................... dinner at 
5.00 p.m. 

 1) cook 
 2) cooked 
 3) cooks 
 4) is cooking 
 
2. Jane .................... cats, but June .................... 

them. 
 1) likes / dislike  
 2) like / dislikes  
 3) like / dislike   
 4) likes / dislikes 
 



 

 

Read the given sentences, and choose 
the word meaning the most closely to 
the underlined one. 
 
3. I don’t like to study every day because 

it’s boring! 
 1) fun 
 2) exciting 
 3) not fun 
 4) scary 
 
4. We’ll go to my place. 
 1) store  
 2) house 
 3) school 
 4) none of the above 
 
 
 
 
 



 

 

5. Mickey looks really worried because his 
dad just lost his job. 

 1) puzzled 
 2) bored 
 3) concerned 
 4) angry 
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วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 26)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) cooks 
   แมของฉันมักจะทําอาหารเย็นตอนหาโมงเย็น 
   cooks = ทํา(อาหาร) 
   ประโยคนี้ใช Present Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน   

หากประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense เปนบุรุษสรรพนาม  He, She, It, นามนับได
เอกพจน (singular countable noun) หรือนามนับไมได (uncountable noun) จะตองเติม s หรือ es ตอทาย
กริยา 

 
2. เฉลย 4) likes / dislikes 
   เจนชอบแมว แตจูนไมชอบพวกมันเลย 
   likes = ชอบ / dislikes = ไมชอบ  
   ประโยคนี้เปนประโยคความรวมใน Present Simple Tense ท่ีมีใจความขัดแยงกัน กริยาท่ีใชใน

ประโยคทั้งสองสวนจึงตองมีความหมายที่ตรงขามกัน นอกจากนี้ ท้ังประโยคสวนหนาและประโยคสวนหลังตางก็มี
ประธานเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 กริยาของประโยคทั้งสองจึงตองเติม s ตอทายดวย 

 
3. เฉลย 3) not fun 
   not fun = ไมสนุก 
   มีความหมายใกลเคียงกับ boring ซ่ึงแปลวา นาเบ่ือ 
  1) fun = สนุก 
  2) exciting = นาต่ืนเตน 
  4) scary = นากลัว 
 
4. เฉลย 2) house 
   house = บาน 
   somebody’s/someone’s place หมายถึง ท่ีพักอาศัย จึงมีความหมายตรงกับ house ดังนั้น my 

place จึงมีความหมายวา บานของฉัน เชนเดียวกับ my house 
  1) store = รานคา, คลัง (ส่ิงของ), หองเก็บของ 
  3) school = โรงเรียน 
  4) none of the above = ไมมีขอใดถูก 
 
5. เฉลย 3) concerned 
   concerned = รูสึกกังวล 
   มีความหมายตรงกับ worried ซ่ึงแปลวา รูสึกกังวล 
  1) puzzled = ฉงน, งงงวย 
  2) bored = เบ่ือ 
  4) angry = โกรธ, โมโห 
 
 

 



 

 

ชุดที่ 25 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 25)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

Read the passage below, then choose  
the best answer. 
 
 Mountains are the highest places on 
Earth. Some are so high that their peaks are 
hidden by the clouds. Many mountains are 
rocky and jagged, with deep valleys. Others 
are smaller and more rounded. 
 The higher up a mountain you go, the 
colder and windier it is. Trees cannot grow 
above a certain height, known as the tree 
line. Further up high mountains, there is 
snow on the ground all year. 
 Mountain goats have specially adapted 
hooves so that they can scramble up and 
down the steepest mountainsides without 
slipping. 
 Like all mountain animals, the alpine 
hare has a thick coat of fur to keep it warm. 



 

 

1. This passage is about ................... . 
 1) mountains 
 2) trees 
 3) goats 
 4) hares 
 
2. Sometimes you can’t see the peaks of 

high mountains because ................... . 
 1) they are too far to see 
 2) they are hidden under the rock 
 3) they are below the valley 
 4) they are behind the clouds 
 
3. A valley is an area of ................... . 
 1) small hill 
 2) land between mountains 
 3) dry land 
 4) high land 
 
 
 
 



 

 

4. The word “scramble” (line 8) 
means ................... . 

 1) stay 
 2) sleep 
 3) climb 
 4) catch 
 
5. The alpine hare is a ................... . 
 1) pine tree 
 2) fir tree 
 3) mountain plant 
 4) mountain animal 
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คําแปลบทอาน   
 ภูเขาเปนท่ีท่ีสูงท่ีสุดของโลก บางลูกสูงมากจนยอดของมันซอนอยูในกอนเมฆ ภูเขาหลายแหงเต็มไปดวยหินท่ีขรุขระ 
และมีหุบเขาลึก ภูเขาลูกอื่นๆ ก็เล็กกวาและโคงมนกวา  
 ภูเขาย่ิงสูงก็จะย่ิงหนาวเย็นและมีลมแรงขึ้นอีก ตนไมเจริญเติบโตไมไดในพ้ืนท่ีท่ีสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงสูงกวา
บริเวณที่เรียกกันวาแนวตนไม ในระดับความสูงท่ีมากขึ้น จะมีหิมะปกคลุมบริเวณนั้นตลอดท้ังป 
 แพะภูเขาจะมีกีบ (เล็บเทา) ท่ีพัฒนาใหมีลักษณะพิเศษ เพ่ือท่ีวาจะปนขึ้น-ลงลาดเขาท่ีชันไดโดยไมล่ืนไถล 
 เชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ ท่ีอาศัยอยูบนภูเขา กระตายภูเขาจะมีขนท่ีหนาเพ่ือใหความอบอุน 
 
1. เฉลย 1) mountains 
   บทอานนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับภูเขา 
   mountains = ภูเขา 
   เพราะกลาวถึงลักษณะของภูเขา และส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยไดบนภูเขา 
  2) trees = ตนไม 
  3) goats = แพะ 
  4) hares = กระตายปา 
 
2. เฉลย 4) they are behind the clouds 
   บางครั้งคุณจะมองไมเห็นยอดของภูเขาสูง เพราะพวกมันอยูหลังกอนเมฆ 
   they are behind the clouds = พวกมันอยูหลังกอนเมฆ 
   หาคําตอบไดจาก Some are so high that their peaks are hidden by the clouds. ในยอหนาแรก 
  1) they are too far to see = พวกมันอยูไกลเกินกวาจะมองเห็น 
  2) they are hidden under the rock = พวกมันซอนอยูใตหิน 
  3) they are below the valley = พวกมันอยูใต/ตํ่ากวาหุบเขา 
 
3. เฉลย 2) land between mountains 
   หุบเขา คือ พ้ืนดินท่ีอยูระหวางภูเขา 
   land between mountains = พ้ืนดินท่ีอยูระหวางภูเขา 
   เพราะหุบเขา หมายถึง พ้ืนดินหรือแองท่ีขนาบไวดวยภูเขาหรือเทือกเขา 
  1) small hill = เนินเขาเล็กๆ 
  3) dry land = พ้ืนดินแหงแลง 
  4) high land = ท่ีราบสูง 
 
4. เฉลย 3) climb 
   คําวา scramble ในบรรทัดท่ี 8 หมายถึง ปน 
   climb = ปน 
   scramble เปนกริยา ในท่ีนี้มีความหมายวา ปน เชนเดียวกับ climb 
  1) stay = พักอาศัย 
  2) sleep = นอนหลับ 
  4) catch = จับ 
 



 

 

5. เฉลย 4) mountain animal 
   กระตายภูเขาเปนสัตวชนิดหนึ่งท่ีใชชีวิตบนภูเขา 
   mountain animal = สัตวท่ีใชชีวิตบนภูเขา  
   สรุปไดจากยอหนาสุดทาย (ยอหนาท่ี 4) โดยสังเกตไดจาก alpine ซ่ึงเปนคุณศัพท หมายถึง เก่ียวกับ

ภูเขา, ท่ีมีอยูบนภูเขา และ fur ซ่ึงเปนนาม หมายถึง ขนท่ีขึ้นปกคลุมตามรางกายของสัตว 
  1) pine tree = ตนสน 
  2) fir tree = ตนเฟอร 
  3) mountain plant = พืชท่ีเจริญเติบโตบนภูเขา 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 24 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 24)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

Choose the best words to complete the 
dialogue. (Items 1-4) 
 
A : How’s your brother ..........1.......... days? 
B : He hasn’t been too ..........2.......... just 

recently. 
A : I’m sorry to hear that. What’s the 

matter? 
B : I think he’s been ..........3.......... too much. 
A : I hope he soon gets over it. 
B : Thank you. He’ll be ..........4.......... to 

hear you asked after him. 
 
1. 1) these 
 2) those 
 3) this 
 4) that 



 

 

2. 1) good 
 2) sick 
 3) well 
 4) bad 
 
3. 1) talking 
 2) lying 
 3) hearing 
 4) working 
 
4. 1) kind 
 2) angry 
 3) delight 
 4) pleased 
 
5. Add .................... salt to the pork soup. 
 1) many 
 2) a 
 3) a little  
 4) a few 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 24)   จํานวน 5 ข้อ 

 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 1-4) 
เอ : พ่ีชายของคุณเปนอยางไรบางชวงน้ี 
บี : เมื่อเร็วๆ นี้ เขาไมคอยสบายนัก 
เอ : ฉันเสียใจท่ีไดยินเชนนั้น เกิดอะไรขึ้น 
บี : ฉันคิดวาเขาคงจะทํางานหนักเกินไป 
เอ : ฉันหวังวาเขาคงจะหายปวยในเร็ววันนะ 
บี : ขอบคุณ เขาคงจะดีใจท่ีทราบวาคุณถามถึงเขา 
 
1. เฉลย 1) these 
   these เปนคํากํากับนาม (determiner) ท่ีใชกับนามนับไดพหูพจนท่ีอยูในระยะใกล ใชรวมกับ days ได 

โดยใหความหมายวา ชวงนี้, ระยะ(เวลา)นี้, หลายวันมานี้ 
  2) those เปนคํากํากับนามท่ีใชกับนามนับไดพหูพจนท่ีอยูในระยะไกล ใชรวมกับ days ได โดยนิยมใช

บงบอกเวลาในอดีต ใหความหมายวา ชวงนั้น, หลายวันกอนโนน 
  3) this เปนคํากํากับนามท่ีใชกับนามนับไดเอกพจนและนามนับไมไดท่ีอยูในระยะใกล โดยจะใชรวมกับ 

day ก็ตอเมื่อตองการเนนเวลาท่ีเกิดเหตุการณหนึ่งๆ ใหชัดเจนย่ิงขึ้น ซ่ึงพบไดไมบอยนัก เพราะโดยทั่วไปจะใชวา 
today มากกวา 

  4) that เปนคํากํากับนามท่ีใชกับนามนับไดเอกพจนและนามนับไมไดท่ีอยูในระยะไกล ใชรวมกับ day ได  
โดยนิยมใชบงบอกเวลาในอดีตหรืออนาคต และใชใน indirect speech/reported speech มีความหมายวา วันนั้น 

 
2. เฉลย 3) well 
   well ในท่ีนี้เปนคุณศัพท (adjective) ท่ีใชบงบอกสุขภาพของบุคคล 
  1) good = ดี (ไมนิยมใชบงบอกสุขภาพของบุคคล แตจะใชวา fine หรือ well) 
  2) sick = ปวย 
  4) bad = แย 
 
3. เฉลย 4) working 
   working = ทํางาน 
   เปนกริยาท่ีมีความหมายเหมาะสมกับสถานการณตามบทสนทนา 
  1) talking = คุย 
  2) lying = โกหก 
  3) hearing = ไดยิน 
 
4. เฉลย 4) pleased 
   pleased = ดีใจ, พอใจ 
   คําท่ีเหมาะจะใชตามหลัง Verb to be ควรเปนคุณศัพท และ pleased เปนคุณศัพทท่ีมีความหมาย

เหมาะสมท่ีสุด 
  1) kind = ใจดี, มีเมตตา  
  2) angry = โกรธ, โมโห 
  3) delight = ยินดี, เพลิดเพลิน (กริยา), ความปลื้มปติ (นาม) 
 

 จะใหความหมายที่ไมสอดคลองกับบริบท เพราะประโยคนี้เปนประโยคปฏิเสธ 

ความหมายไมเหมาะสมกับบริบท 



 

 

5. เฉลย 3) a little 
   เติมเกลือเล็กนอยลงในซุปหมู 
   a little = เล็กนอย  
   เพราะ salt เปนนามนับไมได (uncountable noun) จึงตองใช a little เพ่ือบอกปริมาณโดยคราวๆ 
  1) many = มาก, หลาย ใชกับนามนับไดพหูพจน (plural countable noun) 
  2) a = หนึ่ง, เดียว ใชกับนามนับไดเอกพจน (singular countable noun) 
  4) a few = เล็กนอย ใชกับนามนับได (countable noun) 
 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 23 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 23)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Ann : Hi! How are you? 
 Pam : .................... I have a toothache. 
 Ann : That’s too bad. You should go 

to see a dentist. 
 1) So-so. 
 2) Not very well. 
 3) I’m fine. 
 4) I’m sorry to hear that. 
 
2. Choose the incorrect part of the 

sentence below. 
 Neil Armstrong was first man to step on  
   1) 2) 3) 4) 
 the moon. 
 
 
 



 

 

3. Choose the incorrect part of the 
sentence below. 

 I do not often cook a meal at the evening. 
  1) 2) 3) 4) 
 
Read the given sentences, and choose 
the phrase or sentence meaning the 
most closely to the underlined one. 
(Items 4-5) 
 
4. What’s up? 
 1) How are you? 
 2) Go away! 
 3) Oh dear!   
 4) none of the above 
 
5. Do you mind if I tag along for lunch. 
 1) eat with you   
 2) go with you 
 3) stay with you  
 4) none of the above 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 23)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) Not very well. 
   แอน : สวัสดี! สบายดีไหม 
   แพม : ไมคอยดีเทาไร ฉันปวดฟน 
   แอน : แยจัง เธอควรจะไปหาหมอฟนนะ 
   Not very well. = ไมคอยดีเทาไร 
   หากมีผูถามถึงสุขภาพ เมื่อรูสึกไมสบายหรือปวยอยู ก็ตอบไดวา Not very well., I’m not well. 

(ฉัน/ผมไมคอยสบาย) หรือ I’m ill/sick. (ฉัน/ผมปวยอยู) แลวอาจตามดวยอาการปวย/บาดเจ็บท่ีเปนอยูก็ได 
  1) So-so. = ก็เรื่อยๆ (ไมดีนัก แตไมถึงกับแย) 
  3) I’m fine. = สบายดี     
  4) I’m sorry to hear that. = เสียใจท่ีไดยินเชนนั้น, เสียใจดวย 
 (ใชพูดเมื่อไดยินขาวรายหรืออาการเจ็บปวย)  
 
2. เฉลย 2) first 
   ตองเปลี่ยน first เปน the first 
   เพราะหากตองการระบุลําดับ/อันดับของบุคคลหรือส่ิงใดก็ตาม ใหใช the นําหนาเลขบอกลําดับ 

(ordinal number) เสมอ  
   Neil Armstrong was the first man to step on the moon. = นีล อารมสตองเปนมนุษย    

คนแรกที่ไดเหยียบพ้ืนผิวดวงจันทร 
 
3. เฉลย 3) at 
   ตองเปลี่ยน at เปน in  
   เพราะ the evening เปนวลีสําหรับบอกชวงเวลาของวัน (part of day) ตองใชตามหลังบุพบท in  
   I do not often cook a meal in the evening. = ฉันทําอาหารในตอนเย็นไมบอย, ฉันไมคอย

ทําอาหารในตอนเย็น 
 
4. เฉลย 1) How are you? 
   What’s up? มักใชในภาษาพูด โดยเฉพาะอยางย่ิงกับกลุมเพ่ือนสนิท มีความหมายเชนเดียวกับ How 

are you? ซ่ึงแปลวา เปนอยางไรบาง 
  2) Go away! = ไปใหพน (ควรหลีกเล่ียงการใชวลีนี้ เพราะไมสุภาพ) 
  3) Oh dear! = ตายแลว, ตายจริง (เปนคําอุทาน ใชเมื่อรูสึกตกใจหรือผิดหวัง) 
 
5. เฉลย 2) go with you 
   tag along เปน phrasal verb หมายถึง ติดตามผูอื่นไป จึงมีความหมายใกลเคียงกับ go with you 

ซ่ึงแปลวา ไปกับเธอ/คุณ/ทาน 
  1) eat with you = กินกับเธอ, รับประทานกับคุณ/ทาน (ผิด เพราะกริยา tag ส่ือถึงการเดินทางติดตาม 

ไมเก่ียวของกับการรับประทานอาหาร แมจะมี lunch อยูในประโยคก็ตาม) 
  3) stay with you = พักอยูกับเธอ/คุณ/ทาน 
 
  

ไมเหมาะสมกับบริบท 



 

 

ชุดที่ 22 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 22)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

Complete the dialogue below.  
 
Amanda : .........1......... are the children? 
Robert : They’re in the .........2......... 

room. 
Amanda : .........3......... are they doing? 
Robert : They’re playing chess 

and .........4......... the radio. 
Amanda : Go and .........5......... them. It’s 

time for lunch. 
 
1. 1) Which 
 2) When 
 3) Where 
 4) Why 
 



 

 

2. 1) dining 
 2) living 
 3) kitchen 
 4) store 
 
3. 1) What  
 2) When 
 3) Why 
 4) How 
 
4. 1) listen to 
 2) listening to 
 3) listen on 
 4) listening on 
 
5. 1) see 
 2) help 
 3) take 
 4) tell 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 22)   จํานวน 5 ข้อ 

 
คําแปลบทสนทนา  
อะแมนดา : เด็กๆ อยูท่ีไหน 
รอเบิรต : พวกเขาอยูในหองนั่งเลน 
อะแมนดา : พวกเขากําลังทําอะไรกันอยู 
รอเบิรต : พวกเขากําลังเลนหมากรุกและกําลังฟงวิทยุ 
อะแมนดา : ไปตามและบอกพวกเขาดวยวาไดเวลาอาหารกลางวันแลว 
 
1. เฉลย 3) Where 
   Where = ท่ีไหน 
   Where เปนคําแสดงคําถาม (Question Word) ท่ีใชถามสถานท่ี 
  1) Which = คนไหน, ตัวไหน, ชิ้นไหน, อันไหน ใชถามเพ่ือใหเจาะจงคน สัตว หรือส่ิงของใหชัดเจน 
  2) When = เมื่อไร ใชถามเวลา 
  4) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ 
 
2. เฉลย 2) living 
   เมื่อเติมลงในชองวางแลว จะได living room หมายถึง หองนั่งเลน/หองรับแขก 
  1) ผิด เพราะเมื่อเติมลงในชองวางแลว จะได dining room หมายถึง หองรับประทานอาหาร ซ่ึงไมใช

สถานท่ีท่ีเหมาะจะเลนหมากรุก  
  3) kitchen = หองครัว   
  4) store = หองเก็บของ  
 
3. เฉลย 1) What 
   What = อะไร 
   What เปนคําแสดงคําถามท่ีใชถามเก่ียวกับสัตวและส่ิงของ รวมถึงกิจกรรมตางๆ (ในท่ีนี้ คือ การเลน

หมากรุก และการฟงวิทยุ) 
  2) When = เมื่อไร ใชถามชวงเวลา 
  3) Why = ทําไม ใชถามสาเหตุ 
  4) How = อยางไร ใชถามวิธีการหรือลักษณะ 
 
4. เฉลย 2) listening to 
   listening to = ฟง 
   จากอนุประโยค (clause) กอนหนาท่ีวา พวกเขากําลังเลนหมากรุก อนุประโยคที่ตามมาก็ตองใช 

Tense เดียวกัน คือ Present Continuous Tense เพ่ือใหความหมายวากําลังฟงวิทยุ และคน/วัตถุซ่ึงเปนท่ีมา
ของเสียงท่ีไดฟงนั้น จะตองอยูหลังบุพบท to 

 
 
 
 
 
 

 ไมจําเปนตองใชคําวา room ตามหลัง 



 

 

5. เฉลย 4) tell 
   tell = บอก 
   เปนกริยาท่ีมีความหมายเหมาะสมกับสถานการณในบทสนทนาขางตน 
  1) see = เห็น, พบ 
  2) help = ชวยเหลือ 
  3) take = นํา, พา (หากตองการใชกริยานี้ ตองใชบุพบท to ตามดวยสถานท่ี ตอจากกรรมของประโยค

ดวย จึงจะถูกตอง) 
 
  



 

 

ชุดที่ 21 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 21)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1.   
9:50  

 What time is it now?  
 1) Fifty minutes to nine. 
 2) Fifty minutes past ten. 
 3) Ten minutes to ten.  
 4) Ten minutes past ten. 
 
2. My son has grown up, and he is ................... 

as his father. 
 1) the same high 
 2) as higher 
 3) the same tall 
 4) as tall 
 
 



 

 

3. Tim : Would you like a cigarette? 
 Fred : .................... I don’t smoke. 
 1) Yes, please. 
 2) No, thank you. 
 3) Yes, I would. 
 4) No, I wouldn’t. 
 
4. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 Would you like any ketchup for dinner? 
  1) 2) 3) 4) 
 
5. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 I shall been waiting for you at the airport. 
  1) 2) 3) 4) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 21)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) Ten minutes to ten. 
   โจทยถามวา ขณะนี้เวลาเทาไรแลว (ตอนนี้ก่ีโมงแลว) 
   การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกาเปนระดับนาทีในภาษาอังกฤษ จะยึดหลักท่ีวา 1 ชั่วโมงมี 60 นาที   

โดยแบงเปนครึ่งแรกและครึ่งหลังของชั่วโมง กลาวคือ หากตัวเลขนาทีเปน 1-30 จะใชวา ..... minutes + past 
+ เลขบอกชั่วโมง แตหากตัวเลขนาทีเปน 31-59 จะใชวา ..... minutes + to + เลขบอกชั่วโมง 

   ดังนั้น หากตองการบอกเวลาตามโจทย (9.50 น. หรือ 21.50 น.) เปนภาษาอังกฤษ จะตองพูดวา  
Ten minutes to ten. ซ่ึงหากแปลตามตัวอักษร จะมีความหมายวาอีก 10 นาทีจะถึงเวลา 10.00 น. หรือ 22.00 น. 

  1) Fifty minutes to nine. = 8.10 น. หรือ 20.10 น. (ผิด เพราะจะใชวลีลักษณะนี้บอกเวลาท่ีมีตัวเลข
นาทีต้ังแต 31-59 เทานั้น) 

  2) Fifty minutes past ten. = 10.50 น. หรือ 22.50 น. (ผิด เพราะจะใชวลีลักษณะนี้บอกเวลาท่ีมี
ตัวเลขนาทีต้ังแต 1-29 เทานั้น) 

  4) Ten minutes past ten. = 10.10 น. หรือ 22.10 น.  
 
2. เฉลย 4) as tall 
   ลูกชายของฉันโตขึ้นแลว และเขาก็สูงเทากับพอของเขา 
   as tall = สูงเทากับ 
   การเปรียบเทียบคนสองคน สัตวสองตัว หรือส่ิงของสองสิ่งท่ีมีลักษณะเหมือนกัน/เทากัน จะใช as + 

คุณศัพท (adjective) + as โดยคุณศัพทท่ีนํามาใชในโครงสรางนี้ตองเปนคุณศัพทท่ีอยูในรูปปกติ 
  1) และ 3) ผิดหลักไวยากรณ เพราะ the same ตองใชรวมกับนาม โดยถาเปลี่ยน high หรือ tall เปน 

height (แปลวา ความสูง, สวนสูง) ก็จะเปนคําตอบที่ถูกตองได 
  2) ผิด เพราะ higher เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (comparative adjective) ของ high จึงนํามาใชเพ่ือ

เปรียบเทียบวาเหมือนกันหรือเทากันตามโครงสรางวลีขางตนไมได อีกท้ัง high ไมใชเพ่ือบอกลักษณะรูปรางของ
คนและสิ่งมีชีวิต แตใชเพ่ือบอกลักษณะของสิ่งไมมีชีวิต 

 
3. เฉลย 2) No, thank you. 
   ทิม : คุณตองการบุหรี่สักมวนไหม 
   เฟรด : ไมละครับ ขอบคุณ ผมไมสูบบุหรี่ 
   No, thank you. = ไมละครับ ขอบคุณ 
   สัมพันธกับสถานการณ โดยสังเกตไดจากประโยค I don’t smoke. 
  1) Yes, please. = ครับ ดีเลย (ความหมายขัดแยงกับประโยคที่ตามมา) 
  3) Yes, I would. = ครับ ผมอยากได  
  4) No, I wouldn’t . = ไมครับ ผมไมอยากได 
 
4. เฉลย 3) any 
   ตองเปลี่ยน any เปน some 
   เพราะประโยคนี้เปนประโยคเสนอสิ่งของ แมจะใชโครงสรางประโยคคําถามก็ตาม 
   Would you like some ketchup for dinner? = คุณตองการซอสมะเขือเทศสําหรับอาหารมื้อเย็น

บางไหม 
 
 
 
 

 ใชรูปประโยคที่ไมเหมาะสําหรับตอบขอเสนอ (offer) 



 

 

5. เฉลย 2) been 
   ตองเปลี่ยน been เปน be  
   เพราะประโยคนี้ใช Future Continuous Tense มีโครงสราง คือ Subject + will/shall + be + 

Ving ท้ังนี้ shall เปนกริยาชวยชนิด modal (กริยาชวยท่ีไมเปล่ียนรูปตามประธานและกาล) กริยาท่ีอยูตามหลัง
กริยาชวยชนิดนี้ ไมวาจะเปนกริยาชวยชนิด basic auxiliary/primary auxiliary (กริยาชวยท่ีตองเปลี่ยนรูปตาม
ประธานและกาล ไดแก be, do และ have) หรือกริยาหลัก (main verb) จึงตองอยูในรูป infinitive โดยไมตอง
ใชรวมกับบุพบท to  

   I shall be waiting for you at the airport. = ฉันจะรอคุณอยูท่ีสนามบิน 
ขอสังเกต shall เปนกริยาชวยท่ีใชในกาลที่แสดงอนาคต (future) ท่ีจะใชไดก็ตอเมื่อประธานของประโยคเปนบุรุษสรรพ
นาม I หรือ We เทานั้น ปจจุบัน ไมนิยมนํา shall มาใชในการพูดในชีวิตประจําวัน และเปลี่ยนมาใช will แทนมากขึ้น 
 
  



 

 

ชุดที่ 20 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 20)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Ploy .................... me two .................... of 
toothpaste ten days ago. 

 1) gives / bars 
 2) gives / tubes 
 3) gave / bars 
 4) gave / tubes 
 
2. If you lose a diamond ring, you will be 

.................... . 
 1) happy 
 2) funny 
 3) upset 
 4) interested 
 
 
 



 

 

3. Does the baby .................... up for milk at 
night? 

 1) wake  
 2) woke 
 3) waking 
 4) wakes 
 
4. Mountain climbing .................... done on 

foot. 
 1) is always 
 2) always is  
 3) has always 
 4) always has 
 
5. My father is .................... sports. 
 1) interested in  
 2) interested at 
 3) interesting in 
 4) interesting at 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 20)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) gave / tubes 
   พลอยใหยาสีฟน 2 หลอด แกฉันเมื่อ 10 วันกอน 
   gave = ให เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ give ใชใน Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําในอดีต 

สังเกตไดจาก ten days ago 
   tubes = หลอด เปนหนวยบอกปริมาณ (measure word) ท่ีเหมาะจะใชกับยาสีฟน ซ่ึงเปนนาม    

นับไมไดท่ีเปนของก่ึงแข็งก่ึงเหลว โดยเติม s ตอทาย tube เพราะคาํท่ีอยูดานหนา คือ two เปนเลขบอกจํานวนท่ี  
มีคามากกวาหนึ่ง 

  1) ผิด เพราะ gives เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense และ 
bars แปลไดวา แทง, กอน เปนหนวยบอกปริมาณที่เหมาะสมจะใชกับนามนับไมไดท่ีเปนของแข็ง เชน 
ช็อกโกแลต สบู เปนตน 

  2) ผิด เพราะ gives เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense  
  3) ผิด เพราะ bars เปนหนวยบอกปริมาณที่เหมาะสมจะใชกับนามนับไมไดท่ีเปนของแข็ง เชน 

ช็อกโกแลต สบู เปนตน 
 
2. เฉลย 3) upset 
   ถาคุณทําแหวนเพชรหาย คุณก็จะไมสบายใจ  
   upset = ไมสบายใจ 
   เปนคุณศัพท (adjective) ท่ีมีความหมายเหมาะสม  
  1) happy (adj.) = มีความสุข  
  2) funny (adj.) = ตลก, นาขัน 
  4) interested (adj.) = (รูสึก)สนใจ 
 
3. เฉลย 1) wake 
   เด็กทารกต่ืนมาดื่มนมตอนกลางคืนไหม 
   wake = ต่ืน 
   เปนประโยคคําถามใน Present Simple Tense มีโครงสราง คือ Do/Does + Subject + 

infinitive? ประธานของประโยค คือ the baby เปนนามเอกพจน รูปกริยาชวยท่ีนํามาขึ้นตนประโยคคําถามได 
คือ Does สวน wake ซ่ึงเปนกริยาหลัก ก็ตองอยูในรูปเดิม (infinitive) รูปกริยาในตัวเลือก 1) จึงถูกตอง 

  2) เปนรูปกริยาชองท่ี 2 (V2) ใชใน Past Simple Tense   
  3) เปนรูปกริยาท่ีเติม ing ตอทาย (Ving) ใชรวมกับ is, am หรือ are ใน Present Continuous 

Tense 
  4) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 (V1) สําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ของประโยคบอกเลาใน Present 

Simple Tense 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 1) is always 
   การปนภูเขาใชเทาเสมอ 
   ใชรูปแบบประโยค passive voice เพ่ือเนนวาประธานถูกกระทําอยางไร มีโครงสราง คือ Subject + 

Verb to be + V3 ประธานของประโยคนี้ คือ Mountain climbing เปนนามนับไมไดและเปนส่ิงไมมีชีวิต ยอม
กระทํากริยา do เองไมได เปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 รูปของ Verb to be ท่ีใชไดจึงเปน is และ always 
เปนกริยาวิเศษณบอกความถ่ี (adverb of frequency) ตองวางไวหลัง Verb to be 

  2) เรียงลําดับคําผิด 
  3) เมื่อเติมลงในชองวางแลว จะไดรูปกริยาของรูปแบบประโยคปกติ (active voice) ใน Present 

Perfect Tense  
  4) เรียงลําดับกริยาวิเศษณและกริยาชวยท่ีใชสําหรับรูปแบบประโยค active voice ใน Present Perfect 

Tense ผิด 
 
5. เฉลย 1) interested in 
   พอของฉันสนใจในกีฬาตางๆ 
   interested in = สนใจใน 
   interest จัดเปนกริยาท่ีบงบอกสภาวะของอารมณหรือความรูสึก (emotional responsive verb) 

นําไปใชเปนกริยาหลักในประโยคไดทันที หรือเปลี่ยนรูปโดยเติม ed หรือ ing ตอทายคํา กอนจะนําไปใชรวมกับ 
Verb to be หรือจะใชเพ่ือขยายนามเชนเดียวกับคุณศัพท (adjective) ท่ัวไปก็ได โดยมีรูปแบบการใช ดังนี้ 

   - หากใชเปนกริยาหลัก ซ่ึงผันตามประธานและกาล (tense) จะใหความหมายวา ทําให ... 
    - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ed ต อทาย เพ่ือใหกลายเปน past participle (V3) และคุณศัพท จะให

ความหมายวา รูสึก ... 
   - หากเปลี่ยนรูปโดยเติม ing ต อทาย เพ่ือใหกลายเปน present participle (Ving) และคุณศัพท 

จะใหความหมายวา นา ... 
   จากโจทย พบวาประธานของประโยค คือ My father ซ่ึงเปนบุคคล รูปของคุณศัพทท่ีเปล่ียนมาจาก

กริยา interest ท่ีเหมาะจะใชในประโยคนี้ เพ่ือบอกความรูสึกของบุคคล คือ interested และหากตองการระบุวา
บุคคลนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องใด ใหใชบุพบท in รวมดวย  

  2) ใชบุพบทผิด 
  3) ผิด เพราะ interesting หมายถึง นาสนใจ ใชบอกลักษณะ ไมใชความรูสึก  
  4) ใชรูปของคุณศัพทผิดความหมาย และใชบุพบทผิด 
  
  
 
 



 

 

ชุดที่ 19 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 19)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. .................... police .................... working in 
that place. 

 1) The / are 
 2) A / is 
 3) The / is 
 4) A / are 
 
2. Bob’s shoes are .................... than .................... . 
 1) biggest / yours 
 2) biggest / your 
 3) bigger / yours 
 4) bigger / your 
 
 
 
 



 

 

3. He feels full of fear or worries means he 
is .................... . 

 1) frightened 
 2) surprised 
 3) upset 
 4) excited 
 
4. A : How many baskets are there on 

the table? 
 B : There are four. 
 Where are the baskets? 
 1) They are on the table. 
 2) They are on the pot. 
 3) They are on the glass. 
 4) They are on the plate. 
 
5. Let’s go to the cinema tonight, ....................? 
 1) won’t you 
 2) do you 
 3) shall we 
 4) don’t we 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 19)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) The / are 
   พวกตํารวจกําลังทํางานในสถานท่ีแหงนั้น 
   The เปน Article ใชนําหนาคํานามเพ่ือชี้เฉพาะ ใชไดท้ังกับคํานามนับไดและคํานามนับไมได ท้ัง

คํานามเอกพจนและคํานามพหูพจน และประโยคนี้ใช Present Continuous Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําท่ี
กําลังกระทําอยูหรือเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน มีโครงสราง คือ Subject + is/am/are + Ving ประธาน 
คือ police เปนคํานามนับไดพหูพจน รูปของ Verb to be ท่ีใชจึงเปน are 

  2), 3) และ 4) ผิด เพราะ police เปนพหูพจน 
 
2. เฉลย 3) bigger / yours 
   รองเทาของบอบใหญกวาของคุณ 
   bigger = ใหญกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative adjective) ท่ีถูกตองของ big ใชในการ

เปรียบเทียบขั้นกวา เพ่ือเปรียบเทียบคํานามหรือคําสรรพนาม 2 อยาง สังเกตไดจาก than  
   yours = ของคุณ เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive pronoun) ไมตองมีคํานาม

ตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานามนั้นมากอนแลว (ในท่ีนี้ คือ shoes) 
  1) ผิด เพราะ biggest หมายถึง ใหญท่ีสุด เปนรูปคุณศัพทขั้นสุด (Superlative adjective) ของ big 

ใชในการเปรียบเทียบขั้นสุด เพ่ือเปรียบเทียบคํานามหรือคําสรรพนามต้ังแต 3 อยางขึ้นไป โดยบงบอกวาคํานาม
หรือคําสรรพนามเพียงหนึ่งอยางเทานั้นท่ีมีลักษณะโดดเดนเปนท่ีสุด 

  2) ผิด เพราะ biggest ไมใชในการเปรียบเทียบขั้นกวา และ your หมายถึง ของคุณ เปนคําคุณศัพท
แสดงความเปนเจาของ (Possessive adjective) ตองตามดวยคํานามเสมอ 

  4) ผิด เพราะ your ตองมีคํานามตามหลัง 
 
3. เฉลย 1) frightened 
   เขารูสึกเต็มไปดวยความกลัวหรือความกังวล หมายความวาเขารูสึกหวาดกลัว 
   frightened = รูสึกหวาดกลัว 
   เปนคําคุณศัพทท่ีใชบรรยายความรูสึกของคนท่ีมีความหมายเหมาะสม สังเกตไดจาก fear และ

คําคุณศัพทจําพวกนี้เปล่ียนรูปมาจากคํากริยาบงบอกสภาพอารมณความรูสึก โดยเติม ed ตอทาย 
   2) surprised = รูสึกประหลาดใจ 
   3) upset = หงุดหงิด, เศรา 
   4) excited = รูสึกต่ืนเตน  
4. เฉลย 1) They are on the table. 
   เอ : มีตะกราก่ีใบอยูบนโตะ  
   บี : มีส่ีใบ 
   โจทยถามวา ตะกราอยูท่ีใด 
   They are on the table. = พวกมันอยูบนโตะ 
   จากบทสนทนาที่กําหนดให บีบอกจํานวนตะกราท่ีอยูบนโตะตามท่ีเอถาม แสดงวาตะกราดังกลาวอยู

บนโตะ 
  2) They are on the pot. = พวกมันอยูบนหมอ 
  3) They are on the glass. = พวกมันอยูบนแกวน้ํา/กระจกใส 
  4) They are on the plate. = พวกมันอยูบนจาน 



 

 

5. เฉลย 3) shall we 
   ไปดูหนังกันเถอะคืนนี้ ไปไหมพวกเรา 
   shall we = ไปไหมพวกเรา 
   เปน Question tag ท่ีใชไดเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคชักชวน เนื่องจากประโยคสวนหนาขึ้นตน

ดวย Let’s ซ่ึงยอจาก Let us 
  1) เปน Question tag ท่ีใชไดเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลาใน Future Simple Tense ท่ีมี 

You เปนประธาน หรือเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคคําส่ัง 
  2) เปน Question tag ท่ีใชไดเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคปฏิเสธใน Present Simple Tense ท่ีมี 

You เปนประธาน 
  4) เปน Question tag ท่ีใชไดเมื่อประโยคสวนหนาเปนประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense    

ท่ีมี We หรือ ... and I เปนประธาน 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 18 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 18)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. These comics belong to .................... . 
They are .................... . 

 1) them / their  
 2) they / their 
 3) them / theirs 
 4) they / theirs 
 
2. Ploy .................... English ....................the 

morning. 
 1) study / in 
 2) study / at 
 3) studies / in 
 4) studies / at 
 
 
 



 

 

3. It’s .................... 20,000 miles to New York. 
 1) than more 
 2) than much 
 3) more than 
 4) much than 
 
4. To have the same opinion as someone 

else is to .................... . 
 1) hate 
 2) agree 
 3) disagree 
 4) accept 
 
5. Which pair of words have the same 

meaning?  
 1) different, difficult 
 2) middle, center 
 3) suddenly, slowly 
 4) soft, hard 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 18)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) them / theirs 
   หนังสือการตูนเหลานี้เปนของพวกเขา พวกมันเปนของพวกเขา 
   them = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (Object pronoun) ใชทําหนาท่ีเปนกรรมของคํากริยา

และคําบุพบท 
   theirs = ของพวกเขา เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive pronoun) ใชแสดง

ความเปนเจาของคํานามโดยไมตองมีคํานามตามมา เพราะไดกลาวถึงคํานามนั้นมากอนแลว (ในท่ีนี้ คือ comics) 
  1) ผิด เพราะ their เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (Possessive adjective) ตองตามดวยคํานาม 
  2) ผิด เพราะ they เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน (Subject pronoun) ใชทําหนาท่ีเปนประธานของ

ประโยค และ their เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
  4) ผิด เพราะ they เปนบุรุษสรรพนามรูปประธาน 
 
2. เฉลย 3) studies / in 
   พลอยเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนเชา 
   studies = เรียน / in = ใน 
   studies เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ของประโยคบอกเลาใน Present Simple 

Tense เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Ploy ซ่ึงเปนชื่อของผูหญิงหนึ่งคน และบุพบท in ใชระบุชวงเวลาของวัน 
ไดแก เชา บาย เย็น 

  1) ผิด เพราะใชรูปกริยาไมสอดคลองกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 
  2) ผิด เพราะใชรูปกริยาไมสอดคลองกับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 และบุพบท at ใชระบุเวลาตาม

หนาปดนาฬิกาและชวงเวลาของวัน ไดแก เท่ียงวัน เท่ียงคืน กลางคืน  
  4) ผิด เพราะบุพบท at ใชระบุเวลาตามหนาปดนาฬิกาและชวงเวลาของวัน ไดแก เท่ียงวัน เท่ียงคืน 

กลางคืน 
 
3. เฉลย 3) more than 
   มันมากกวา 20,000 ไมลท่ีจะเดินทางมา/ไปนิวยอรก 
   more than = มากกวา 
   ใช more ซ่ึงเปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (comparative adjective) ของ much (และ many) เพ่ือบอก

ระยะทางโดยประมาณในเชิงเปรียบเทียบ โดยวางไวหลัง ’s ซ่ึงเปนรูปยอของ is แลวจึงตามดวย than  
  1) และ 2) เรียงลําดับคําผิดหลักไวยากรณ 
  4) ผิดความหมาย เพราะ much เปนรูปคุณศัพทธรรมดา นําไปใชรวมกับ than เพ่ือเปรียบเทียบนาม

หรือสรรพนามไมได 
 
4. เฉลย 2) agree 
   มีความคิดเห็นเหมือนกับคนอื่นๆ ก็คือเห็นดวย  
   agree = เห็นดวย 
   agree เปนคํากริยา (Verb) หมายถึง เห็นดวย, ตกลง นั่นคือ มีความคิดเห็นตรงกับผูอื่น 
  1) hate = เกลียด 
  3) disagree = ไมเห็นดวย 
  4) accept = ยอมรับ 
 
  



 

 

5. เฉลย 2) middle, center 
   โจทยถามวา คําคูใดมีความหมายเหมือนกัน 
   middle และ center มีความหมายเดียวกัน คือ กลาง ตรงกลาง โดย middle เปนไดท้ังนามและ

คุณศัพท สวน center เปนไดท้ังนาม คุณศัพท และกริยา 
  1) different = แตกตาง 
   difficult = ยาก 
  3) suddenly = ทันทีทันใด, โดยฉับพลัน 
   slowly = อยางชาๆ 
  4) soft = นุม, นิ่ม, ออนโยน 
   hard = แข็ง, ยากลําบาก, อยางหนัก, อยางรุนแรง 
 
 

 

  
 
 



 

 

ชุดที่ 17 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 17)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. John helped Ken .................... all his comics. 
 1) pack up 
 2) to packing up 
 3) pack on 
 4) to packing on 
 
2. To stop someone while they are speaking 

or doing something by suddenly saying is 
to .................... . 

 1) interrupt 
 2) annoy 
 3) moment 
 4) believe 
 
 
 



 

 

3. Manee : Does Mrs.Lee sell bananas in 
her shop? 

 Mana : There were some bananas in 
her shop last week, but there 
isn’t any now. 

 Does Mrs.Lee have any bananas this week? 
 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
 2) No. She doesn’t have any bananas. 
 3) Yes. She has a lot of bananas. 
 4) Yes. She has a few bananas. 
 
4. Judy is on .................... pay scale .................... 

her younger sister. 
 1) as / same 
 2) same / as 
 3) as / the same 
 4) the same / as 
 
 
 
 



 

 

5. The meeting .................... at 9.30 a.m. the 
day after tomorrow. We .................... arrive 
here on time. 

 1) start / should 
 2) will start / should 
 3) start / shouldn’t 
 4) will start / shouldn’t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 17)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) pack up 
   จอหนชวยเคนบรรจุหนังสือการตูนท้ังหมดของเขาใหเขาท่ี 
   pack up = บรรจุ, หอ, เก็บ ... ใหเขาท่ี 
   กริยาท่ีตามหลังกริยา help ไดตองอยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมท่ีไมมี to นําหนา) 
  2) ผิดหลักไวยากรณ เพราะกริยาท่ีอยูในรูป Ving ใชตามหลังกริยา help ไมได 
  3) ผิด เพราะวลีนี้ไมมีใชในภาษาอังกฤษ 
  4) ผิดความหมายและหลักไวยากรณ 
 
2. เฉลย 1) interrupt 
   การหยุดย้ังคนท่ีกําลังพูดหรือทําอะไรบางอยาง โดยพูดขึ้นทันทีทันใด คือ การขัดจังหวะ  
   interrupt = ขัดจังหวะ 
   interrupt เปนกริยา หมายถึง ขัดจังหวะ โดยเฉพาะอยางย่ิงพูดแทรกผูอื่นท่ีกําลังพูดอยู 
  2) annoy = ทําใหรําคาญ 
  3) moment = ชวงเวลา 
  4) believe = เชื่อ, ศรัทธา 
 
3. เฉลย 1) No. She doesn’t have any bananas now. 
   มานี : คุณลีมีกลวยอยูในรานของเธอไหม 
   มานะ : มีกลวยอยูบางในรานของเธอสัปดาหกอน แตตอนนี้ไมมีเลย 
   โจทยถามวา คุณลีมีกลวยอยูบางไหมสัปดาหนี้ 
   No. She doesn’t have any bananas now. = ไมมี ตอนนี้เธอไมมีกลวยอยูเลย 
   จากบทสนทนาที่กําหนดให มานะตอบมานีวาสัปดาหกอนรานของคุณลียังมีกลวยขายอยู แตตอนนี้   

ไมมีกลวยอยูในรานของคุณลีแลว แสดงวาสัปดาหนี้คุณลีไมมีกลวยขาย 
  2) No. She doesn’t have any bananas. = ไมมี เธอไมมีกลวยอยูเลย ผิด เพราะไมระบุชวงเวลาให

ชัดเจนตามท่ีไดถามไวในโจทย 
  3) Yes. She has a lot of bananas. = มี เธอมีกลวยอยูมาก 
  4) Yes. She has a few bananas. = มี เธอมีกลวยอยูเล็กนอย/นิดหนอย 
 
4. เฉลย 4) the same / as 
   จูดี้ไดรับเงินเดือนอัตราเดียวกับนองสาวของเธอ 
   the same = เหมือน, เทา, เดียวกัน / as = กับ 
   ใช the same + noun + as เพ่ือเปรียบเทียบคํานามวาเหมือนกัน หรือเพ่ือบอกวาเปนส่ิงเดียวกัน 
  1) เรียงลําดับคําผิด และหากตองการใช same เปรียบเทียบคํานาม ตองมี the นําหนา 
  2) ผิด เพราะหากตองการใช same เปรียบเทียบคํานาม ตองมี the นําหนา 
  3) เรียงลําดับคําผิด 
 
 
 
 
 

ไมเปนไปตามบทสนทนา 
ท่ีกําหนดให 



 

 

5. เฉลย 2) will start / should 
   การประชุมจะเริ่มเวลา 9.30 น. มะรืนนี้ พวกเราควรจะมาถึงท่ีนี่ใหตรงเวลา 
   will start = จะเริ่ม เปนรูปกริยาท่ีใชใน Future Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําหรือ

เหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงสราง คือ Subject + will + V1  
   should = ควรจะ เปนกริยาชวยชนิด modal ใชเพ่ือบอกวาควรทําส่ิงใด มีโครงสรางการใช คือ 

should + V1  
  1) ใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense ไมถูกตอง 
  3) ใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Simple Tense ไมถูกตอง และ shouldn’t 

(ยอจาก should not) ใชเพ่ือบอกวาไมควรทําส่ิงใด 
  4) ผิด เพราะ shouldn’t ใชเพ่ือบอกวาไมควรทําส่ิงใด 
 
  



 

 

ชุดที่ 16 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 16)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. My best friend .................... to call me tonight. 
 1) is going 
 2) shall go 
 3) has gone 
 4) went 
 
2. Have you .................... your homework? 
 1) finishing 
 2) finished 
 3) finish 
 4) finishes 
 
 
 
 
 



 

 

3. Choose the incorrect part in the sentence 
below. 

 Some of the guests danced, others 
  1) 2) 3) 
 watch. 
  4) 
 
4. Forty .................... twenty-eight .................... 

twelve. 
 1) plus / are 
 2) plus / is 
 3) minus / are 
 4) minus / is 
 
5. Jane is very .................... . She finished her 

quiz .................... six minutes. 
 1) faster / at 
 2) faster / in 
 3) fast / at 
 4) fast / in 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 16)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) is going 
   เพ่ือนสนิทของฉันกําลังจะโทรหาฉันคืนนี้ 
   is going = กําลังจะ 
   be going to เปนรูปแบบประโยคหนึ่งท่ีใชใน Future Simple Tense เพ่ือบอกเหตุการณในอนาคต

ท่ีไดกําหนดหรือวางแผนไวแลว มีโครงสราง คือ Subject + Verb to be + going + to + V1 ประโยคนี้ใช     
is going เพราะ My best friend เปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3  

 
2. เฉลย 2) finished 
   เธอทําการบานของเธอเสร็จหรือยัง 
  finished = ทําเสร็จ 
   เปนประโยคคําถามใน Present Perfect Tense มีโครงสราง คือ Has/Have + Subject + V3 + ? 

และ finished เปนรูปกริยาชองท่ี 3 (V3) ของ finish 
 
3. เฉลย 4) watch 
   ตองเปลี่ยน watch เปน watched 
   เนื่องจากกริยาของอนุประโยคแรก คือ danced เปนรูปกริยาชองท่ี 2 (V2) ของ dance ซ่ึงใชใน Past 

Simple Tense อนุประโยคหลังก็ควรใชกาลท่ีสอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง Past Simple Tense จึงผัน 
watch ใหอยูในรูปกริยาชองท่ี 2 คือ watched 

   Some of the guests danced, others watched. = แขกบางคนเตนรํา คนอื่นๆ ก็มองดู 
 
4. เฉลย 4) minus / is 
   ส่ีสิบลบย่ีสิบแปดเทากับสิบสอง 
   minus = ลบ เปนสันธาน (Conjunction) สําหรับคํานวณเลข โดยสอดคลองกับขอเท็จจริง เมื่อดูจาก

จํานวนท้ังหมดท่ีแสดงในโจทย 
   is = เทากับ เปน Verb to be ใชบอกผลลัพธจากการคํานวณ โดยอยูในรูปกริยาชองท่ี 1 สําหรับ

ประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 เพราะแสดงขอเท็จจริง และผลลัพธท่ีถูกตองมีเพียงหนึ่งเดียว 
 
5. เฉลย 4) fast / in 
   เจนเร็วมาก เธอทําแบบทดสอบเสร็จในหกนาที 
   fast = เร็ว เปนคุณศัพท (Adjective) โดยใชรูปปกติในประโยคนี้ เพราะไมไดเปรียบเทียบลักษณะ

กับบุคคลอื่น 
   in = ใน เปนบุพบท (Preposition) ท่ีใชบอกระยะเวลาที่กระทําส่ิงหนึ่ง 
 
 

 



 

 

ชุดที่ 15 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 15)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. I asked .................... to help me. 
 1) them 
 2) their 
 3) his 
 4) our 
 
2. These people live in Chai Buri. The boys 

study at a secondary school in town. 
They are seventh years. 

 
 Where do the boys study? 
  
 1) They study at home. 
 2) They study at a primary school. 
 3) They study at a secondary school. 
 4) They study at university. 
 



 

 

3. Choose the incorrect part in the sentence 
below. 

 I was only kidding when I say you were 
  1) 2) 3)  
 ugly. 
   4)  
 
4. Ben .................... already .................... his 

test result. 
 1) had / knew 
 2) had / know 
 3) has / known 
 4) has / knows 
 
5. I don’t think you’d better .................... 

while the teacher .................... . 
 1) is talking / teaches 
 2) is talking / teach 
 3) talks / is teaching 
 4) talk / is teaching 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 15)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) them 
   ฉันขอรองพวกเขาใหชวยฉัน 
   them = พวกเขา 
   เพราะ asked (รูปกริยาชองท่ี 2 ของ ask) เปนกริยาท่ีตองการกรรม (transitive verb) และบุรุษ

สรรพนามท่ีจะใชเปนกรรมของกริยาหรือบุพบทไดตองอยูในรูปท่ีใชทําหนาท่ีเปนกรรม จากตัวเลือกท่ีกําหนดให พบวา 
มีเพียง them เทานั้นท่ีเปนบุรุษสรรพนามรูปกรรม (object pronoun) จึงนํามาเติมลงในชองวางตําแหนงนี้ได 

  2) their = ของพวกเขา, ของพวกมัน เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive adjective)   
  3) his = ของเขา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ และสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (possessive 

pronoun)  
  4) our = ของพวกเรา เปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
 
2. เฉลย 3) They study at a secondary school. 
   ผูคนเหลานี้อาศัยอยูในเมืองไชยบุรี เด็กผูชายเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งของเมือง พวกเขา

เปนนักเรียนชั้นปท่ี 7 
   โจทยถามวา เด็กผูชายเรียนท่ีไหน 
   They study at a secondary school. = พวกเขาเรียนท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   หาคําตอบไดจากประโยคที่ 2 ของขอความท่ีกําหนดให และ seventh year หมายถึง นักเรียนชั้นปท่ี 

7 เปนระดับชั้นของนักเรียน (year) ท่ีเทียบเทามัธยมศึกษาปท่ี 1 ในประเทศไทย 
  1) They study at home. = พวกเขาเรียนท่ีบาน 
  2) They study at a primary school. = พวกเขาเรียนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา 
  4) They study at university. = พวกเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
 
3. เฉลย 3) say 
   ตองเปลี่ยน say เปน said 
   เพราะกริยาของประโยคที่อยูหนา when คือ was ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ Verb to be แสดงวา

ประโยคสวนนี้กลาวถึงอดีต และ when ใชเชื่อมประโยคเพ่ือแสดงเวลา ดังนั้นกริยาของประโยคที่อยูหลัง when 
ตองเปลี่ยนเปน said ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ say เพ่ือใหสอดคลองกลมกลืนกับประโยคสวนหนา เพราะใช
กลาวถึงอดีตเชนกัน 

   I was only kidding when I said you were ugly. = ฉันก็แคลอเลน ตอนท่ีฉันพูดวาเธอหนาตาแย 
 
4. เฉลย 3) has / known 
   เบนไดทราบผลการสอบของเขาแลว 
   has = ได / known = รู, ทราบ 
   เพราะประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพ่ือแสดงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีตและสงผลมาถึง

ปจจุบัน มีโครงสราง คือ Subject + has/have + V3 โดยมี Ben เปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 รูปของ Verb 
to have ท่ีใชเปนกริยาชวยจึงเปน has และ known เปนรูปกริยาชองท่ี 3 (V3) ของ know 

 
 
 
 



 

 

5. เฉลย 4) talk / is teaching 
   ฉันไมคิดวาเธอควรจะคุยในขณะที่ครูกําลังสอน 
   talk = คุย / is teaching = กําลังสอน 
   talk เปนกริยารูปเดิม (Infinitive) เพราะเปนกริยาหลักท่ีตามหลัง had better ซ่ึงเปนกริยาชวย 

(modal)  
   is teaching เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ใน Present Continuous Tense    

เพ่ือแสดงเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน เพราะประธานของประโยคที่อยูหลัง while คือ the teacher เปน
นามเอกพจน 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 14 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 14)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Choose the incorrect part in the sentence 
below.  

 The news are on television at nine 
  1) 2) 3) 4) 
 o’clock. 
 
2. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 If you want someone to join you in 
  1)   
 something, you should try to persuade 
  2) 3)  
 him. 
  4)  
 
 
 



 

 

3. There are three .................... seasons in 
.................... Thailand. 

 1) - / -   
 2) a / - 
 3) - / the  
 4) a / the  
 
4. The musician .................... a red hat .................... 

from Korea. 
 1) with / is 
 2) on / is 
 3) with / come 
 4) on / come 
 
5. Ken .................... me his watch .................... . 
 1) borrows / last month 
 2) borrowed / this month 
 3) lent / last month 
 4) lend / this month 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 14)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) are 
   ตองเปลี่ยน are เปน is 
   เพราะ news เปนคํานามนับไมได จึงตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน ถากริยานั้นเปน Verb 

to be ก็ตองใชรูป is 
   The news is on television at nine o’clock. = ขาวมาทางโทรทัศนตอนเกาโมง/สามทุมตรง 
 
2. เฉลย 4) him 
   ตองเปลี่ยน him เปน them 
   รูปของบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ท่ีนํามาแทน someone ซ่ึงเปนสรรพนามไมชี้เฉพาะ ได

จะตองเปน they หรือ them เพราะไมระบุเพศหรือตัวตนอยางชัดเจน แมวา someone จะเปนเสมือนสรรพนาม
เอกพจน บุรุษท่ี 3 เมื่อทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค ท้ังนี้ หากตองการใชบุรุษสรรพนามเปนกรรมของ
ประโยคแทน someone ก็ใหใช them 

   If you want someone to join you in something, you should try to persuade them. =  
ถาคุณตองการใหใครสักคนรวมทําบางอยางกับคุณ คุณควรลองโนมนาวเขา 

 
3. เฉลย 1) - / - 
   มีสามฤดูในประเทศไทย 
   ไมตองใช article เพราะ seasons เปนคํานามนับไดพหูพจน และชื่อภาษาอังกฤษของประเทศไทยก็

ไมตองใส article ไวดานหนา 
 
4. เฉลย 1) with / is 
   นักดนตรีท่ีสวมหมวกสีแดงมาจากประเทศเกาหลี 
   with = กับ / is = มาจาก 
   ใช with เพ่ือบอกส่ิงท่ีสวมใสอยู 
   ใช is เพราะ The musician เปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ของประโยคที่ใช Present Simple 

Tense 
 
5. เฉลย 3) lent / last month 
   เคนใหฉันยืมนาฬิกาขอมือของเขาเมื่อเดือนท่ีแลว 
   lent = ใหยืม เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ lend ใชใน Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทํา/

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
   last month = เดือนท่ีแลว เปนคําบอกเวลาที่เปนอดีต 
 
 

 



 

 

ชุดที่ 13 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 13)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Ladda : Where is Chitta going? 
 Waree : She is going to her shop. She 

goes there every day. 
 Ladda : Why? 
 Waree : She goes there because she is 

a dressmaker. 
 Who is a dressmaker? 
 1) Chitta 
 2) Ladda 
 3) Waree 
 4) Malee 
 
 
 
 
 



 

 

2. Choose the incorrect part in the sentence 
below.  

 I’m very sorry to tell you that I won’t be  
  1) 2) 3)  
 able to visiting you this summer. 
  4) 
 
3. Where .................... the boys at ten o’clock 

last night? 
 1) were 
 2) was 
 3) is  
 4) are 
 
4. .................... of the women .................... beautiful. 
 1) Some / are 
 2) Some / is 
 3) Any / being 
 4) Any / is 
 
 
 



 

 

5. Paula .................... to me very fast. I .................... 
understand her at all. 

 1) talks / couldn’t 
 2) talks / could 
 3) talked / couldn’t 
 4) talked / could 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 13)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) Chitta 
   ลัดดา : จิตตาจะไปที่ไหนเหรอ 
   วารี : เธอจะไปที่รานของเธอ เธอไปที่นั่นทุกวัน 
   ลัดดา : ทําไมเหรอ 
   วารี : เธอไปที่นั่นเพราะเธอเปนชางตัดเส้ือผา 
   โจทยถามวา ใครเปนชางตัดเส้ือผา 
   Chitta = จิตตา 
   จากบทสนทนาที่กําหนดให วารีบอกลัดดาวาจิตตาเปนเจาของรานตัดเส้ือผา และไปทํางานท่ีนั่นทุกวัน 
  2) Ladda = ลัดดา เปนผูถาม 
  3) Waree = วารี เปนผูตอบ 
  4) Malee = มาลี ไมไดกลาวถึงในบทสนทนา 
 
2. เฉลย 4) visiting 
   ตองเปลี่ยน visiting เปน visit 
   เพราะกริยาท่ีตามหลัง be able to ไดจะตองอยูในรูป bare infinitive (กริยารูปเดิมท่ีไมมี to 

นําหนา) เทานั้น 
   I’m very sorry to tell you that I won’t be able to visit you this summer. = ฉันขอโทษ

จริงๆ ท่ีตองบอกเธอวาฉันจะไปเยี่ยมเธอในฤดูรอนปนี้ไมได 
 
3. เฉลย 1) were 
   เด็กๆ อยูท่ีไหนตอนสี่ทุมเมื่อคืนนี้ 
   were = อยู 
   โจทยขอนี้เปนคําถามท่ีถามถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจาก last night จึงตองใชรูปกริยา

ชองท่ี 2 (V2) ในประโยคคําถามท่ีเปน Past Simple Tense รูปกริยาชองท่ี 2 ของ Verb to be ท่ีใชเมื่อประธาน
เปนคํานามนับไดพหูพจน คือ were 

  2) เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ Verb to be ท่ีใชเมื่อประธานของประโยคเปนคํานามนับไดเอกพจน คํานาม
นับไมได และบุรุษสรรพนาม I, He, She, It 

  3) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 ของ Verb to be ท่ีใชเมื่อประธานของประโยคเปนคํานาม 
 นับไดเอกพจน คํานามนับไมได และบุรุษสรรพนาม He, She, It 
  4) เปนรูปกริยาชองท่ี 1 ของ Verb to be ท่ีใชเมื่อประธานของประโยคเปนคํานาม 
 นับไดพหูพจน และบุรุษสรรพนาม You, We, They 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชใน Present 
Simple Tense 



 

 

4. เฉลย 1) Some / are 
   ผูหญิงบางคนเปนคนสวย 
   Some = บาง (คน) / are = เปน 
   Some ใชในประโยคบอกเลา เพ่ือบอกปริมาณคราวๆ ของคํานามนับไดพหูพจน และคํานามนับไมได 

ประโยคนี้ใช Some ทําหนาท่ีเปนคําสรรพนาม (Pronoun) เพ่ือเนนวาเปนหรือมีเพียงบางสวน 
   are เปน Verb to be ใชกับ Some of the women ซ่ึงเปนประธานพหูพจน บุรุษท่ี 3 
  2) ผิด เพราะ is ใชเมื่อประธานของประโยคเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 
  3) ผิด เพราะ Any ใชในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ และ being เปนรูปกริยาท่ีตองใชรวมกับ

กริยาอื่น ใชตามลําพังในประโยคไมได 
  4) ผิด เพราะ Any ใชในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ และ is ใชเมื่อประธานของประโยคเปน

เอกพจน บุรุษท่ี 3 
 
5. เฉลย 3) talked / couldn’t 
   พอลลาพูดกับฉันเร็วมาก ฉันฟงเธอไมรูเรื่องเลย 
   talked = พูด, คุย เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ talk ใชใน Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการ

กระทําหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
   couldn’t = ไมได, ไมรูเรื่อง เปนรูปยอท่ีถูกตองของ could not ใชกลาวถึงความสามารถในอดีตวาทํา

ส่ิงหนึ่งไมได ตองวางไวหนากริยาท่ีอยูในรูป bare infinitive  
   เมื่อเติมท้ังสองคําขางตนลงในชองวางแลว ก็จะทําใหไดใจความที่เปนเหตุเปนผลกัน เพราะตางก็ใช

เพ่ือกลาวถึงอดีต 
  1) ผิด เพราะ talks ใชใน Present Simple Tense เพ่ือกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน แต couldn’t ใชเพ่ือกลาวถึงอดีต 
  2) ผิด เพราะ talks ใชเพ่ือกลาวถึงปจจุบัน แต could ใชเพ่ือกลาวถึงความสามารถในอดีต 
  4) ผิด เพราะ could ใชบงบอกวาทําส่ิงหนึ่งไดในอดีต แตเมื่อเติมลงในชองวางท่ีกําหนดให จะทําให

ใจความของประโยคในโจทยไมเปนเหตุเปนผลกัน 
 
  



 

 

ชุดที่ 12 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 12)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Tommy is a .................... driver. He 
drives .................... . He never has an 
accident. 

 1) careless / carelessly  
 2) carelessly / careless 
 3) careful / carefully 
 4) carefully / careful 
 
2. There are .................... boys in that room, 

but .................... aren’t my students. 
 1) any / he 
 2) any / they 
 3) some / he 
 4) some / they 
 
 



 

 

3. This flower is .................... .................... than 
those ones. 

 1) more / beautiful 
 2) beautiful / more 
 3) much / beautiful 
 4) beautiful / much 
 
4. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 Brian had many helpful tools. He could 
  1) 2) 
 works with them. 
  3) 4)  
 
5. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 How many word do you understand?  
  1) 2) 3) 
 Very few. 
  4) 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 12)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) careful / carefully 
   ทอมมี่เปนคนขับรถที่รอบคอบ เขาขับรถอยางระมัดระวัง เขาไมเคยประสบอุบัติเหตุ 
   careful = รอบคอบ เปนคําคุณศัพท (Adjective) ทําหนาท่ีขยายคํานาม driver 
   carefully = อยางระมัดระวัง เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ทําหนาท่ีขยายคํากริยา drives 
  1) careless = ประมาท, เลินเลอ เปนคําคุณศัพท 
   carelessly = อยางประมาท, อยางเลินเลอ เปนคํากริยาวิเศษณ 
   ถูกหลักไวยากรณ แตนํามาใชไมได เพราะความหมายไมสอดคลองกับประโยคสุดทายของโจทย 
  2) ผิด เพราะ carelessly เปนคํากริยาวิเศษณ ใชขยายคํานามไมได และ careless เปนคําคุณศัพท   

ใชขยายคํากริยาไมได 
  4) ผิด เพราะ carefully เปนคํากริยาวิเศษณ ใชขยายคํานามไมได และ careful เปนคําคุณศัพท       

ใชขยายคํากริยาไมได 
 
2. เฉลย 4) some / they 
   มีเด็กผูชายบางคนอยูในหองนั้น แตพวกเขาไมใชนักเรียนของฉัน 
   some = บางคน เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชบอกปริมาณโดยคราวๆ ของคํานามนับได

พหูพจน (Plural Countable Noun) และคํานามนับไมได (Uncountable Noun) ในประโยคบอกเลา 
   they = พวกเขา เปนคําสรรพนาม (Pronoun) ใชทําหนาท่ีเปนประธานพหูพจน บุรุษท่ี 3 แทนคํานาม

นับไดพหูพจน (ในท่ีนี้ คือ boys) ได 
  1) any = ... บางไหม, ไม ... เลย เปนคําบอกปริมาณ ใชบอกปริมาณโดยคราวๆ ของคํานามนับได

พหูพจน และคํานามนับไมไดในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ 
   he = เขา เปนคําสรรพนาม ใชทําหนาท่ีเปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 แทนผูชายหนึ่งคน (รวมถึง

สัตวตัวผูหนึ่งตัว) ได 
  2) ผิด เพราะ any ใชในประโยคบอกเลาไมได 
  3) ผิด เพราะ he ใชแทน boys ไมได 
 
3. เฉลย 1) more / beautiful 
   ดอกไมดอกนี้สวยกวาดอกไมพวกนั้น 
   more = ... กวา /  beautiful = สวย 
   เปนการเปรียบเทียบลักษณะ โดยใชคําคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) สําหรับ

คําคุณศัพทท่ีมี 2 พยางค (บางคํา) และ 3 พยางคขึ้นไป ใหเปล่ียนรูปเปนขั้นกวาไดโดยวาง more ไวหนา
คําคุณศัพทคํานั้น รูปของคําคุณศัพทขั้นกวาท่ีถูกตองของ beautiful ซ่ึงมี 3 พยางค จึงเปน more beautiful 

  2) เรียงลําดับคําผิด 
  3) ผิด เพราะ much ใชขยาย beautiful ไมได 
  4) ผิดท้ังความหมายและการเรียงลําดับคํา 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. เฉลย 3) works 
   ตองเปลี่ยน works เปน work  
   เพราะ could เปนคํากริยาชวยชนิด modal (ไมเปล่ียนรูปตามประธานและ tense) คํากริยาหลักของ

ประโยค ซ่ึงตามหลังคํากริยาชวยชนิดนี้ จึงไมตองเปลี่ยนรูป ไมวาประโยคนั้นจะใช tense ใด และมีประธานเปน
เอกพจน บุรุษท่ี 3 หรือไมก็ตาม 

   Brian had many helpful tools. He could work with them. = ไบรอันมีเครื่องมือท่ีเปน
ประโยชนหลายชิ้น เขาใชพวกมันทํางานได 

 
5. เฉลย 2) word 
   ตองเปลี่ยน word เปน words 
   เพราะ many ตองตามดวยคํานามนับไดพหูพจน  
   How many words do you understand? = มีก่ีคําท่ีเธอเขาใจ 
   Very few. = นอยมาก 
 
  



 

 

ชุดที่ 11 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 11)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. To make air, water, soil, etc. dirty or 
dangerous is to .................... . 

 1) pollute 
 2) industry 
 3) forgive 
 4) protect  
 
2. A : This luggage is very heavy. Can you 

give me a hand? 
 B : .................... 
 1) That luggage is too big. 
 2) My hands are dirty. 
 3) I’m getting someone to help you. 
 4) Yes. I’ll be glad to help. 
 
 



 

 

3. .................... have you been in Tokyo? 
 1) How many 
 2) How much 
 3) How far 
 4) How long 
 
4. You .................... eat that rambutan because 

it’s .................... . 
 1) can / rotten 
 2) can’t / rotten 
 3) could / fresh 
 4) couldn’t / fresh 
 
5. A : What is in the bowls? 
 B : There are some mangoes in them.  
 Where are some mangoes? 
 1) They are in the glass. 
 2) They are in the bowls. 
 3) They are in the string. 
 4) They are on the floor. 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 11)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) pollute 
   การทําใหอากาศ น้ํา ดิน และอื่นๆ สกปรกหรือเปนอันตราย คือ การกอมลพิษ  
   pollute = กอมลพิษ 
   ประโยคขางตนอธิบายความหมายของ pollute ซ่ึงเปนคํากริยา (verb)    
  2) industry (n.) = อุตสาหกรรม 
  3) forgive (v.) = ใหอภัย 
  4) protect (v.) = ปกปอง 
 
2. เฉลย 4) Yes. I’ll be glad to help. 
   เอ : กระเปาเดินทางใบนี้หนักมาก คุณชวยฉันยกหนอยไดไหม 
   บี : ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   Yes. I’ll be glad to help. = ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   มีความหมายเหมาะสม เมื่อชวยเหลือผูอื่นตามท่ีเขารองขอได 
  1) That luggage is too big. = กระเปาเดินทางใบนั้นใหญเกินไป 
  2) My hands are dirty. = มือของฉันสกปรก 
  3) I’m getting someone to help you. = ฉันกําลังตามคนมาชวยคุณ 
 
3. เฉลย 4) How long 
   คุณอยูในโตเกียวนานเทาไร 
   How long = นานเทาไร 
   เปนคําบอกคําถาม (question word) ใชเพ่ือถามระยะเวลาของเหตุการณหรือการกระทํา 
  1) How many = เทาไร ใชเพ่ือถามจํานวนของคํานามนับได 
  2) How much = เทาไร ใชเพ่ือถามปริมาณของคํานามนับไมได รวมถึงราคาของสินคา 
  3) How far = ไกลแคไหน ใชเพ่ือถามระยะทาง 
 
4. เฉลย 2) can’t / rotten 
   คุณทานเงาะผลนั้นไมได เพราะมันเนา 
   can’t = ไมได เปนรูปยอของ cannot ทําหนาท่ีเปนกริยาชวยในประโยค 
   rotten = เนา, เสีย, บูด เปนคุณศัพท (adjective) 
   เมื่อดูจากตัวเลือกท่ีกําหนดใหแลว พบวาทุกคําในตัวเลือก 2) ใหความหมายที่เปนเหตุเปนผลกัน    

จึงเหมาะจะใชในประโยคนี้ 
  1) can = ได / rotten = เนา, เสีย, บูด 
  3) could  = ได (ใชบอกเหตุการณในอดีต) / fresh = สด  
  4) couldn’t = ไมได (ใชบอกเหตุการณในอดีต) / fresh = สด 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. เฉลย 2) They are in the bowls. 
   เอ : อะไรอยูในชาม 
   บี : มีมะมวงอยูบางในนั้น 
   โจทยถามวา มะมวงบางผลอยูท่ีไหน 
   They are in the bowls. = พวกมันอยูในชาม 
   สังเกตไดจากคําตอบของบี ซ่ึงใชบุรุษสรรพนาม them แทน the bowls ในคําถามของเอ อีกท้ัง 

They ในประโยคขางตนเปนบุรุษสรรพนามท่ีนํามาแทน some mangoes ในโจทย แสดงวาใชบุรุษสรรพนาม
พหูพจนไดถูกตอง 

   1) They are in the glass. = พวกมันอยูในแกว 
   3) They are in the string. = พวกมันอยูในเชือก 
   4) They are on the floor. = พวกมันอยูบนพ้ืน 
 
 

 

 
 
 



 

 

ชุดที่ 10 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 10)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. David : My legs hurt. 
 Tina : ........................................ 
 1) You must run quickly. 
 2) You must clean your feet. 
 3) You mustn’t go to the hospital. 
 4) You mustn’t walk quickly. 
 
2. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
Are there some seats left for tonight’s 

  1) 2) 3) 4) 
show? 

 
 
 
 



 

 

3. A : .................... toothpaste do we have? 
 B : We have a tube of toothpaste. 
 1) How 
 2) How much 
 3) How many 
 4) Whose 
 
4. We prefer to travel .................... plane. 
 1) on 
 2) in 
 3) with 
 4) by 
 
5. The .................... is a room under the ground 

in a house, used especially for storing 
things. 

 1) private room 
 2) attic 
 3) cellar 
 4) laboratory 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 10)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) You mustn’t walk quickly. 
   เดวิด : ขาของผมเจ็บ 
   ทีนา : เธอตองไมเดินเร็วๆ นะ 
   You mustn’t walk quickly. = เธอตองไมเดินเร็วๆ นะ 
   มีความหมายเหมาะสม เพราะแสดงออกถึงความหวงใยผูอื่น และ mustn’t เปนรูปยอท่ีถูกตองของ 

must not 
  1) You must run quickly. = เธอตองวิ่ง 
  2) You must clean your feet. = เธอตองลางเทา 
  3) You mustn’t go to the hospital. = เธอไมตองไปโรงพยาบาล 
 
2. เฉลย 2) some 
   ตองเปลี่ยน some เปน any 
   เพราะประโยคนี้เปนประโยคคําถาม 
   Are there any seats left for tonight’s show? = มีต๋ัวท่ีนั่งเหลือสําหรับการแสดงคืนนี้ไหม 
 
3. เฉลย 2) How much 
   เอ : พวกเรามียาสีฟนเทาไร 
   บี : พวกเรามียาสีฟน 1 หลอด 
   How much = เทาไร 
   เพราะ toothpaste เปนคํานามนับไมได เมื่อตองการทราบปริมาณ ใหใช How much ขึ้นตนคําถาม 
  1) How = อยางไร 
  3) How many = เทาไร ใชกับคํานามนับได 
  4) Whose = ของใคร 
 
4. เฉลย 4) by 
   พวกเราชอบเดินทางโดยเครื่องบิน 
   by = โดย 
   เปนคําบุพบท (preposition) ท่ีใชบอกวิธีการเดินทาง 
  1) on = บน 
  2) in = ใน 
  3) with = ดวย, กับ 
 
5. เฉลย 3) cellar 
   หองใตดิน คือ หองท่ีอยูใตพ้ืนดิน ใชสําหรับเก็บส่ิงตางๆ โดยเฉพาะ 
   cellar = หองใตดิน 
   เพราะประโยคขางตนเปนคําจํากัดความ (definition) ของศัพทคํานี้  
  1) private room = หองสวนตัว 
  2) attic = หองใตหลังคา 
  4) laboratory = หองปฏิบัติการ  

 



 

 

ชุดที่ 9 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 9)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Someone who is visiting a place on 
holiday is .................... . 

 1) tourist  
 2) typist 
 3) athlete  
 4) reporter  
 
2. You can see old things at the .................... . 
 1) stadium 
 2) museum 
 3) library 
 4) police station 
 
 
 
 



 

 

3. Paris is .................... .................... . 
 1) in / France  
 2) in / French 
 3) at / France  
 4) at / French 
 
4. My friends, .................... live in Canada, 

speak .................... . 
 1) who / France 
 2) who / French 
 3) whom / France 
 4) whom / French 
 
5. Which is not an outdoor sport? 
 1) Running  
 2) Football 
 3) Tennis  
 4) Table tennis  
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 9)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) tourist 
   ผูท่ีไปเยือนสถานท่ีแหงหนึ่งในวันหยุด คือ นักทองเที่ยว 
   tourist = นักทองเท่ียว 
 
2. เฉลย 2) museum 
   คุณสามารถชมส่ิงของเกาๆ ไดท่ีพิพิธภัณฑ 
   museum = พิพิธภัณฑ 
 
3. เฉลย 1) in / France 
   กรุงปารีสอยูในประเทศฝรั่งเศส 
   in = ใน เปนคําบุพบท (Preposition) ใชกับประเทศ 
   France = ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป มีเมืองหลวง คือ กรุงปารีส 
 
4. เฉลย 2) who / French 
   เพ่ือนๆ ของฉัน ผูท่ีอาศัยอยูในประเทศแคนาดา พูดภาษาฝรั่งเศส 
   who = ผูท่ี เปน Relative Pronoun ใชเชื่อมประโยคความซอน โดยแทนที่คํานามท่ีเปนคน 
   French = ภาษาฝรั่งเศส เปนภาษาราชการของประเทศฝรั่งเศส และใชพูดในบางพื้นท่ีของประเทศ

อื่นๆ เชน ประเทศแคนาดา ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศเบลเยียม เปนตน 
 
5. เฉลย 4) Table tennis 
   โจทยถามวา กีฬาชนิดใดไมเลนกลางแจง  
   Table tennis = เทเบิลเทนนิส, ปงปอง 
   เปนกีฬาท่ีตองเลนในท่ีรม (indoor) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดที่ 8 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 8)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. The old man must .................... a lot of 
money now. 

 1) having 
 2) has 
 3) have 
 4) had 
 
2. A : .................... is Sawai helping? 
 B : Mrs.Honda. 
 1) Whose  
 2) Where  
 3) Who  
 4) When  
 
 
 



 

 

3. Judy : Could you hand me 
that ...................., please? 

Wendy : Certainly. 
 1) pairs of scissors 
 2) pairs of scissor 
 3) pair of scissors 
 4) pair of scissor 
 
4. Choose the underlined part which is 

incorrect. 
 I’ve enjoy hearing about your 
  1) 2) 3)  
 experience in Australia. 
  4) 
 
5. Choose the underlined word that is 

grammatically wrong. 
 She was very shock and it took me a 
  1) 2) 3)  
 long time to calm her down. 
   4)  
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 8)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) have 
   ชายชราคนนั้นตองมีเงินมากมายตอนนี้ 
   have = มี 
   กริยาท่ีตามหลัง must ตองเปนกริยารูปเดิม (infinitive) แมวาประธานของประโยคจะเปนเอกพจน 

บุรุษท่ี 3 ก็ตาม 
 
2. เฉลย 3) Who 
   เอ : ไสวกําลังชวยใครอยู 
   บี : คุณฮนดะ 
   Who = ใคร 
   เพราะคําตอบของบีเปนบุคคล แสดงวาเอตองใช Who ขึ้นตนคําถาม 
 
3. เฉลย 3) pair of scissors 
   จูด้ี : ชวยสงกรรไกรคูนั้นใหฉันหนอยไดไหมจะ 
   เวนดี้ : ไดสิจะ 
   pair of scissors = กรรไกรคู  
   เพราะกรรไกรประกอบดวยสวนคม 2 ขางมารวมกัน จึงตองเติม s ไวหลัง scissor เสมอ สวน pair 

ไมตองเติม s เพราะ that ใชกับคํานามเอกพจน 
 
4. เฉลย 1) enjoy 
   ตองเปลี่ยน enjoy เปน enjoyed เพราะรูปกริยาท่ีใชใน Present Perfect Tense ตองเปน 

has/have + V3 
   I’ve enjoyed hearing your experience in Australia. = ฉันชอบฟงประสบการณของคุณใน

ประเทศออสเตรเลียจัง 
 
5. เฉลย 1) shock 
   ตองเปลี่ยน shock เปน shocked เพ่ือใหกลายเปนคุณศัพทท่ีบอกความรูสึกของบุคคล จึงจะใช

รวมกับ was ซ่ึงเปนชองท่ี 2 ของ Verb to be ได 
   She was very shocked and it took me a long time to calm her down. = เธอขวัญเสียมาก 

และฉันตองใชเวลานานเพ่ือปลอบเธอ 
 
 

 

 



 

 

ชุดที่ 7 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 7)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Albert : .................... is this compass? 
 Billy : .................... 550 baht. 
 1) How much / It cost  
 2) How much / It’s 
 3) How many / It cost  
 4) How many / It’s 
 
2. A : .................... you like to go and see 

a film this evening? 
 B : Oh! No, thanks. 
 1) Do  
 2) Would 
 3) Can 
 4) Did  
 
 



 

 

3. A : Shall we go for a walk after work? 
 B : ....................  
 1) That’s right. 
 2) Yes, let’s. 
 3) Have a nice day. 
 4) I am a businessman. 
 
4. Tom : ........................................ 
 Peter : I’m an accountant. 
 1) What’s your occupation? 
 2) What’s your last name? 
 3) How do you do? 
 4) What are you doing? 
 
5. Which of these will you find in a drugstore? 
 1) Eye drops 
 2) Stationery 
 3) Electrical goods 
 4) Toolboxes 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 7)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) How much / It’s 
   อัลเบิรท : เข็มทิศราคาเทาไร 
   บิลลี่ : มันราคา 550 บาท 
   How much = ราคาเทาไร / It’s = มันราคา 
   นอกจาก  How much จะใชขึ้นตนคําถามเพ่ือถามปริมาณของคํานามนับไมไดแลว ยังใชเพ่ือถามราคา

ของส่ิงของไดอีกดวย และ Verb to be ใชเพ่ือบอกราคาของสิ่งของได  
 
2. เฉลย 2) Would 
   เอ : คุณตองการจะไปดูภาพยนตรเย็นนี้ไหม 
   บี : ออ ไมละ ขอบคุณ 
   Would = จะ 
   ใชขึ้นตนประโยคคําถามเพ่ือชักชวนอยางสุภาพ 
 
3. เฉลย 2) Yes, let’s. 
   เอ : พวกเราไปเดินเลนหลังเลิกงานกันไหมครับ 
   บี : ไปสิ พวกเราไปกันนะครับ 
   Yes, let’s. = ไปสิ พวกเราไปกันนะ 
   เหมาะจะใชตอบรับคําชักชวน 
  1) That’s right. = นั่นถูกตอง 
  3) Have a nice day. = ขอใหสนุกนะ 
  4) I am a businessman. = ผมเปนนักธุรกิจ 
 
4. เฉลย 1) What’s your occupation? 
   ทอม : คุณมีอาชีพอะไรครับ 
   ปเตอร : ผมเปนนักบัญชีครับ 
   What’s your occupation? = คุณมีอาชีพอะไร 
   ใชถามอาชีพได 
 
5. เฉลย 1) Eye drops 
   โจทยถามวา ส่ิงใดตอไปนี้ท่ีคุณจะพบไดในรานขายยา 
   Eye drops = ยาหยอดตา 
   เปนยาชนิดหนึ่งท่ีหาซ้ือจากรานขายยาได 
  2) Stationery = เครื่องเขียน 
  3) Electrical goods = สินคาอุปกรณไฟฟา 
  4) Toolboxes  = กลองเครื่องมือ 
 
 

 



 

 

ชุดที่ 6 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 6)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. A : .................... is Newcastle? 
 B : It is in the north of England. 
 1) What  
 2) How far 
 3) Where 
 4) Which 
 
2. You see an old man fall down. You rush 

to him and say “....................” 
 1) Are you all right? 
 2) You’re welcome. 
 3) Don’t you know what to do next? 
 4) Stop that. 
 
 
 



 

 

3. .................... parents persuaded .................... 
to go with them. 

 1) My / I 
 2) Mine / me 
 3) Our / us 
 4) Ours / we 
 
4. .................... you allergic .................... any 

medicine? 
 1) Are / to 
 2) Have / to 
 3) Are / at 
 4) Have / at 
 
5. Choose the incorrect part in the sentence 

below. 
 I wouldn’t go with him if I was you. 
  1) 2) 3) 4) 
 
 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 6)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) Where 
   เอ : เมืองนิวคาสเซิลอยูท่ีไหน  
   บี : อยูทางตอนเหนือของอังกฤษ 
   Where = ท่ีไหน 
   ใชคําบอกคําถาม (Question Word) ไดเหมาะสม เพราะ Newcastle เปนชื่อเมือง ซ่ึงถือเปนสถานท่ี  
  1) What = อะไร 
  2) How far = ไกลแคไหน 
  4) Which = อัน/ตัว/คนไหน 
 
2. เฉลย 1) Are you all right? 
   คุณเห็นชายชราลมลง คุณรีบตรงเขาไปหาเขา และพูดวาคุณปลอดภัยดีใชไหม 
   Are you all right? = คุณปลอดภัยดีใชไหม 
   มีความหมายเหมาะสม เพราะแสดงถึงน้ําใจท่ีเปนหวงผูอื่น 
  2) You’re welcome. = ไมเปนไร 
  3) Don’t you know what to do next? = คุณไมรูหรือวาตองทําอะไรตอไป 
  4) Stop that. = หยุดทําส่ิงนั้นนะ 
 
3. เฉลย 3) Our / us 
   พอแมของพวกเราชักชวนพวกเราใหไปกับพวกเขา 
   Our = ของพวกเรา / us = พวกเรา 
   Our เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ) สําหรับประธานพหูพจน   

บุรุษท่ี 1 ใชนําหนาคํานาม  
   us เปน Object Pronoun (บุรุษสรรพนามรูปกรรม) ใชหลังคํากริยาและคําบุพบท 
 
4. เฉลย 1) Are / to 
   คุณแพยาอะไรบางไหม 
   Are เปนรูปของ Verb to be ใชกับประธานที่เปนคํานามนับไดพหูพจน และบุรุษสรรพนาม You, 

We, They ของประโยคที่ใช Present Simple Tense  
   to เปนคําบุพบทที่ใชรวมกับคําคุณศัพท allergic 
 
5. เฉลย 4) was 
   ตองเปลี่ยน was เปน were 
   เพราะประโยคนี้เปนประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentence) รูปแบบที่ 2 ใชกลาวถึงเหตุการณท่ี

ตรงขามกับความเปนจริงในปจจุบัน มีโครงสราง คือ Subject + would + V1 + if + Subject + V2 หาก
คํากริยาในอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-Clause) เปน Verb to be ใหใชรูป were กับประธานทุกตัว ไมวา
ประธานนั้นจะเปนเอกพจนหรือพหูพจน และเปนบุรุษใดก็ตาม 

   เมื่อเปลี่ยนคําใหถูกตองแลว ประโยคนี้จะแปลไดวา ฉันจะไมไปกับเขา ถาฉันเปนคุณ 
 
  



 

 

ชุดที่ 5 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 5)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. A : When is Chakri Day? 
 B : It is .................... April sixth. 
 1) at 
 2) on 
 3) in 
 4) with  
 
2. My brother often eats .................... . 
 1) food greedily 
 2) greedily food 
 3) foods greedily 
 4) greedily foods 
 
 
 
 



 

 

3. Jim .................... forget to bring .................... 
camera tomorrow. 

 1) won’t / him  
 2) won’t / his  
 3) shan’t / him  
 4) shan’t / his 
 
4. Choose the sentence which uses proper 

personal pronouns to replace the 
underlined phrases in the given sentence. 

 
 Kumiko and Susie give the cats some 

food. 
 1) They give it some food. 
 2) We give them some food. 
 3) They give them some food. 
 4) We give it some food 
 
5. Jo has three lorries, ....................? 
 1) is he  
 2) does he 
 3) isn’t he  
 4) doesn’t he 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 5)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) on 
   เอ : วันจักรีวันท่ีเทาไร 
   บี : ตรงกับวันท่ี 6 เมษายน 
   เมื่อตองการบอกวันท่ีโดยมีชื่อเดือนรวมอยู ใหใชคําบุพบท (Preposition) on 
 
2. เฉลย 1) food greedily 
   นองชายของฉันรับประทานอาหารอยางมูมมามบอยๆ  
   food = อาหาร เปนคํานามนับไมได (Uncountable Noun) จึงไมมีรูปพหูพจน 
   greedily = อยางมูมมาม (อยางตะกละ) เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ใชขยายคํากริยา (ในท่ีนี้ คือ 

eats) 
 
3. เฉลย 2) won’t / his 
   จิมจะไมลืมนํากลองถายรูปของเขามาพรุงนี้ 
   won’t = จะไม เปนรูปปฏิเสธแบบยอท่ีถูกตองของ will not ใชในประโยคปฏิเสธท่ีเปน Future 

Simple Tense โครงสราง คือ Subject + will not (won’t) + V1  
   his = ของเขา เปน Possessive Adjective (คําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ) ท่ีใชกับ Jim     

ซ่ึงเปนผูชายหนึ่งคนท่ีผูพูดกลาวถึง 
 
4. เฉลย 3) They give them some food. 
   ประโยคที่โจทยกําหนดใหแปลวา คูมิโกะและซูซี่ใหอาหารแกพวกแมว 
   They give them some food. = พวกเขาใหอาหารแกพวกมัน 
   ใช They = พวกเขา เพราะเปนคําสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun) แทน Kumiko and Susie 

ซ่ึงเปนชื่อของบุคคลท่ีมีมากกวาหนึ่งคน 
   ใช them = พวกมัน เพราะเปนคําสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) แทน the cats ซ่ึงเปน

คํานามนับไดพหูพจน 
 
5. เฉลย 4) doesn’t he 
   โจมีรถบรรทุก 3 คัน ไมใชหรือ 
   doesn’t he = ไมใชหรือ 
   เปน Question Tag ใช doesn’t เพราะประโยคสวนหนา เปนประโยคบอกเลา มีคํากริยาแท คือ has 

จึงตองนํา Verb to do มาใชเปนคํากริยาชวย และใช he เพราะ Jo เปนผูชายหนึ่งคน จัดเปนประธานเอกพจน 
บุรุษท่ี 3 

 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 4 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Tanya .................... fish curry. She cooks it 
once a week. 

 1) loved 
 2) love 
 3) loves 
 4) loving 
 
2. The zip of my skirt .................... . 
 1) have broken 
 2) has broken 
 3) broke 
 4) broken 
 
 
 
 



 

 

3. I .................... .................... at home tomorrow. 
 1) will / am  
 2) be / will 
 3) shall / be 
 4) am / shall 
 
4. Michael : .................... does Jessica 
    usually .................... vegetables? 
 Sally : She usually buys them at the 

supermarket. 
 1) Where / buys 
 2) Where / buy 
 3) How / buys 
 4) How / buy 
 
5. A : What do you do for a living? 
 B : .................... 
 1) I live in Bangkok. 
 2) I cook food by myself. 
 3) I’m a nurse. 
 4) I don’t like apples. 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 3) loves 
   ธัญญาชอบแกงปลา เธอทําแกงปลาสัปดาหละครั้ง 
   loves = รัก, ชอบ 
   หากประธานของประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense เปนชื่อของบุคคลหนึ่งคน ก็จัดไดวา

เปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 คํากริยาหลักของประโยคตองเติม s หรือ es ตอทาย คํากริยา love ลงทายดวย e จึงเติม
เพียง s เทานั้น 

 
2. เฉลย 2) has broken 
   ซิปกระโปรงของฉันแตก 
   has broken = แตก (เสีย, พัง) 
   ใช Present Perfect Tense แสดงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นต้ังแตอดีตและยังสงผลมาถึงปจจุบัน          

มีโครงสราง คือ Subject + has/have + V3 ประโยคนี้ใชรูปกริยาเปน has broken เพราะ The zip         
เปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 

 
3. เฉลย 3) shall / be 
   ฉันจะอยูท่ีบานพรุงนี้ 
   shall = จะ ใชนําหนาคํากริยาหลักใน Future Simple Tense โดยใชไดกับ I และ We เทานั้น 
   be = อยู เปนคํากริยารูปเดิม (Infinitive) เพราะตามหลัง shall ซ่ึงเปนคํากริยาชวย 
 หมายเหตุ ปจจุบัน shall ไมนิยมใชในชีวิตประจําวันเทาใดนัก และสามารถใช will เปนคํากริยาชวยใน Future 

Simple Tense เมื่อประธานของประโยคเปน I หรือ We ไดเชนเดียวกับประธานตัวอื่นๆ 
 
4. เฉลย 2) Where / buy 
   ไมเคิล : ปกติเจสสิกาซื้อผักท้ังหลายท่ีไหนครับ 
   แซลลี่ : ปกติเธอซ้ือพวกมันท่ีซูเปอรมารเก็ตคะ 
   Where = ท่ีไหน เปนคําบอกคําถาม (Question word) ใชขึ้นตนคําถามเพ่ือถามสถานท่ี 
   buy = ซ้ือ เปนคํากริยารูปเดิม (Infinitive) เพราะประโยคคําถามนี้ผัน Verb to do ซ่ึงเปนคํากริยาชวย 

เปน does ตามบุรุษและพจนของประธาน (ในท่ีนี้ คือ Jessica) แลว  
 
5. เฉลย 3) I’m a nurse. 
   เอ : คุณทํางานอะไร 
   บี : ดิฉันเปนพยาบาลคะ 
   I’m a nurse. = ดิฉันเปนพยาบาล 
   เพราะประโยค What do you do for a living? ใชถามอาชีพได 
  1) I live in Bangkok. = ฉันอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
  2) I cook food by myself. = ฉันทําอาหารดวยตัวฉันเอง 
  4) I don’t like apples. = ฉันไมชอบแอปเปล 
 
  



 

 

ชุดที่ 3 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. If you want to sell your car, why don’t 
you put a/an .................... in the local 
newspaper? 

 1) advertisement 
 2) harness 
 3) certificate 
 4) elastic 
 
2. Tom always .................... his homework .................... . 
 1) does / now 
 2) does / every day 
 3) do / now 
 4) do / every day 
 
 
 



 

 

3. After raining, the ground .................... with 
water. 

 1) cover 
 2) covering 
 3) covered 
 4) was covered 
 
4. A : Why .................... you .................... your 

cat with you? 
 B : Because it was my friend. 
 1) do / bring 
 2) did / bring 
 3) did / brought 
 4) do / brought 
 
5. Ben : Is there a flower in the vase? 
 Amy : ........................................ 
 1) Yes, there isn’t. 
 2) No, there aren’t. 
 3) Yes, there is.  
 4) No, there are. 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 1) advertisement 
   ถาคุณตองการขายรถ ทําไมไมลงโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินละ 
   advertisement = โฆษณา 
   เปนคํานาม (Noun) ท่ีมีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  2) harness (n.) = เครื่องสําหรับเทียมมา, สายโยง 
  3) certificate (n.) = ประกาศนียบัตร, เอกสารรับรอง 
  4) elastic (n.) = ยางยืด 
 
2. เฉลย 2) does / every day 
   ทอมทําการบานของเขาทุกวันเสมอ 
   does = ทํา เปนคํากริยาหลักของประโยค ตองเติม es เพราะคํากริยาลงทายดวย o และ Tom เปน

ประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 ของประโยคบอกเลาใน Present Simple Tense 
   every day = ทุกวัน เปนคําบอกเวลาที่เหมาะสมกับกาล (Tense) 
 
3. เฉลย 4) was covered 
   หลังฝนตก พ้ืนดินถูกปกคลุมไปดวยน้ํา 
   was covered = ถูกปกคลุม 
   ใชรูปแบบประโยค Passive Voice โครงสราง คือ Subject + Verb to be + V3 เพ่ือบงบอกวา

ประธานถูกกระทําเชนไร โดยกลาวถึงเหตุการณในอดีต จึงใช was เพราะ the ground เปนคํานามนับไมได    
ถือเปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 และใช covered ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 3 ของ cover ตัวเลือก 4) จึงถูกตอง 

 
4. เฉลย 2) did / bring 
   เอ : ทําไมเธอถึงนําแมวมาดวย 
   บี : เพราะวามันเปนเพ่ือนของฉัน 
   did เปนคํากริยาชวย ใชในประโยคคําถามท่ีเปน Past Simple Tense เพ่ือถามเหตุการณในอดีต 
   bring = นํา เปนคํากริยารูปเดิม (Infinitive) เพราะไดผันคํากริยาชวยเปนชองท่ี 2 ไปแลว 
 
5. เฉลย 3) Yes, there is. 
   เบน : มีดอกไม 1 ดอก ในแจกันใชไหมครับ 
   เอม่ี : ใช มีคะ 
   Yes, there is. = ใช มี 
   ถาคําถามชนิด Yes-No Question ขึ้นตนดวย Is there ใหใช there is ในคําตอบ 
 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 2 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. When there is an accident, call for 
the .................... . 

 1) galaxy 
 2) emergency services 
 3) activities 
 4) operator 
 
2. People who have enough money 

can .................... many things. 
 1) afford 
 2) sell 
 3) guide 
 4) reject 
 
 
 



 

 

3. Sue gave sweets to .................... student 
in her classroom. 

 1) each 
 2) all 
 3) some 
 4) any 
 
4. The land, water, and air that people, 

animals and plants live in is .................... . 
 1) environment 
 2) damage 
 3) flood 
 4) indoor 
 
5. John has never had an accident before. 
 He drives .................... .  
 1) care  
 2) carefully 
 3) careful 
 4) cares 
 
 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 2) emergency services 
   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โทรหาหนวยกูภัยตางๆ 
   emergency services = หนวยกูภัยตางๆ 
  1) galaxy = ดาราจักร (กลุมขนาดใหญของดาวฤกษ) 
  3) activities = กิจกรรมตางๆ 
  4) operator = พนักงานรับโทรศัพท 
 
2. เฉลย 1) afford 
   ผูคนซ่ึงมีเงินพอสามารถจัดหาส่ิงตางๆ ไดมากมาย 
   afford = จัดหา, มี 
  2) sell = ขาย 
  3) guide = แนะนํา 
  4) reject = ปฏิเสธ 
 
3. เฉลย 1) each 
   ซูใหลูกกวาดแกนักเรียนแตละคนในชั้นเรียนของเธอ 
   each = แตละ  
   เปนคํากํากับหนานาม (Determiner) ตองตามดวยคํานามนับไดเอกพจน 
 
4. เฉลย 1) environment 
   ผืนดิน น้ํา และอากาศที่ท้ังผูคน สัตว และพืชอาศัยอยู คือ สิ่งแวดลอม  
   environment = ส่ิงแวดลอม 
 
5. เฉลย 2) carefully 
   จอหนไมเคยประสบอุบัติเหตุมากอนเลย เขาขับรถอยางระมัดระวัง 
   carefully = อยางระมัดระวัง 
   drive เปนคํากริยา จึงขยายดวย carefully ซ่ึงเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ได 
 
 

 

 
 



 

 

ชุดที่ 1 :  ภาษาอังกฤษ ป.6 
 

แบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ช้ัน ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)  จํานวน 5 ข้อ 

คําส่ัง :  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1. Anny : May I speak to Tony, please? 
 Tony : ....................  
 1) I am speaking. 
 2) This is he. 
 3) It’s me. 
 4) Tony speaking. 
 
2. Steve : When were you born? 
 Linda : ........................................ 
 1) I was born here. 
 2) I was born in hospital. 
 3) I was born in Italy. 
 4) I was born on 5 August 1976. 
 
 
 



 

 

3. The .................... is a hard hat that protects 
your head. 

 1) shell 
 2) cap 
 3) helmet 
 4) hood 
 
4. They went camping .................... . 
 1) now 
 2) next year 
 3) at this time 
 4) two years ago 
 
5. Choose the sentence which uses proper 

personal pronouns to replace the 
underlined phrases in the given sentence.  

 My grandfather is proud of his little 
granddaughter. 

 1) He is proud of her. 
 2) He is proud of him. 
 3) I am proud of her. 
 4) I am proud of him. 



 

 

เฉลยแบบทดสอบ  ชุดเตรียมสอบ ชั้น ป.6 
วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)   จํานวน 5 ข้อ 

 
1. เฉลย 4) Tony speaking. 
   แอนนี่ : ขอฉันพูดสายกับคุณโทนี่ไดไหมคะ 
   โทนี่ : โทนี่กําลังพูดครับ 
   Tony speaking. = โทนี่กําลังพูดครับ 
   เมื่อรับโทรศัพท ใหบอกชื่อตัวเองแทนการใชคําสรรพนาม เชน I หรือจะพูดวา “Speaking = กําลังพูด” 

เฉยๆ ก็ได 
  1) I am speaking. = ผมกําลังพูดครับ 
  2) This is he. = นี่คือเขาครับ 
  3) It’s me. = ผมเองครับ 
 
2. เฉลย 4) I was born on 5 August 1976. 
   สตีฟ : คุณเกิดเมื่อไหรครับ 
   ลินดา : ฉันเกิดวันท่ี 5 สิงหาคม ค.ศ. 1976 คะ 
   เพราะคําถามของสตีฟขึ้นตนดวย When ซ่ึงใชเพ่ือถามเวลา 
 
3. เฉลย 3) helmet 
   หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) เปนหมวกแข็งท่ีปกปองศีรษะของคุณ 
   helmet = หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) 
  1) shell = เปลือกหอย 
  2) cap = หมวกแกป 
  4) hood = หมวกครอบ, ผาคลุมศีรษะ 
 
4. เฉลย 4) two years ago 
   เนื่องจากโจทยมีคํากริยา คือ went ซ่ึงเปนรูปกริยาชองท่ี 2 แสดงวาใช Past Simple Tense จึงตอง

ใช two years ago (สองปท่ีแลว) เพ่ือแสดงเวลาในอดีต 
 
5. เฉลย 1) He is proud of her. 
   ประโยคที่กําหนดใหในโจทยแปลวา ปูของฉันภูมิใจในหลานสาวตัวนอยของเขา 
   He is proud of her. = เขาภูมิใจในเธอ 
   ใช He = เขา เพราะเปนคําสรรพนามรูปประธาน (Subject Pronoun) แทน My grandfather     

ซ่ึงเปนผูชายหนึ่งคน 
   ใช her = เธอ เพราะเปนคําสรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) แทน his little granddaughter 

ซ่ึงเปนผูหญิงหนึ่งคน 
 
 

 

 




